

Plagiarism Checking Report

Created on 2023-10-19 11:34:05 at 11:34 AM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3414818	Oct 19, 2023 at 11:24 AM	pichit_puri@mcu.ac.th	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	รายงานการวิจัย ขติพนธ์2.pdf	Completed	13.51 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE	SIMILARITY INDEX
1	SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND	วิจิตรวีรารักษ์, กัญจิรา	วารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	5.04 %
2	Impact of LGBT Movements in Thailand, ผลสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย, Impact of LGBT Movements in Thailand, ผลสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย	นางสาววิภาดาเอี่ยมคง, Miss Wipada leamkong, นางสาววิภาดาเอี่ยมคง, Miss Wipada leamkong	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.71 %
3	Analyzing Thai Student Movements in the Period of Political Turmoil 2006 - 2014	Pansuwan, Chayut	วารสารพัฒนาสังคม	0.69 %
4	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จวนอรุณ อักษรเสื่อ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.62 %
5	Creating New Politics In The Current Situation	Narpo, Thonongsak	Journal of Modern Learning Development	0.48 %
6	DEMANDING RIGHTS OF GENDER DIVERSITY GROUP: A CASE STUDY OF STUDENTS OF PRINCE OF SONGKHLA UNIVERSITY IN TRANG CAMPUS	เผื่อนคง, เทพยุดา	วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	0.44 %
7	Promotion of LGBT Human Rights in the United States during the Obama Administration (2009-2016)	Nitiwana, Chidsanupong	วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	0.34 %
8	THAI CUSTOM SERVICE STANDARDS 4.0 ERA POLICY IMPLEMENTATION	Taeng-On, Charnrit	วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	0.28 %
9	กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี	Wikipedia	0.26 %
10	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้เผือก อำเภอตาบะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	สุวิทย์ จันแข่ง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	0.25 %

Match Details

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ผู้รับสารได้ 0 ๑ความเป็นมาของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นในปี ๒๕๒๓ ที่มาของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเนื่องด้วยการเริ่มจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยครั้งแรกซึ่งการตรวจของแพทย์พบว่าคนแรกที่เป็นโรคเอดส์นั้นเป็นคนที่เป็นเพศชายที่มีความเป็นเกย์ชายรักชายทำให้ทุกคนในสังคมมีทัศนคติและมุมมองของคนในสังคมไทยมองว่าโรคเอดส์เป็นโรค

ของเกย์จึงทำให้เกิดการมองและการรู้สึกต่อกลุ่มนี้ในแง่ลบจึงทำให้ส่งผลต่อกลุ่มที่รักในเพศเดียวกันการถูกมองในแง่ลบนั้นส่งผลถึงชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมากเช่นการเข้ารับราชการหรือการทำงานในบริษัทเอกชนรวมถึงการเข้าสังคมก็มักที่จะถูกมองในทางลบมีอคติทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีพื้นที่ทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้กลุ่มหลากหลายทางเพศมีการรวมกลุ่มขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 1 ๒การรวมตัวของกลุ่มหลากหลาย

๒ความเป็นคนหลากหลายทางเพศซึ่งไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสังคมและมีความต้องการอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างปกติสุขจากหญิงรักชายชายรักหญิงก็เพียงแต่มีความรักในเพศที่เหมือนกันเท่านั้นไม่ได้เป็นภัยร้ายใดๆต่อสังคมไทยเลยจึงทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของกลุ่มนี้เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง 2 ๓ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT Social Movement เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

คริสต์ก็ห้ามการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไว้อย่างชัดเจนในคัมภีร์ไบเบิลแต่ในสังคมไทยนั้นมีการกล่าวไว้อย่างคลุมเครือใจถึงภรณ์และคณะ 2559 และในสมัยโบราณได้มีการจัดทำงานประติมากรรมในการแสดงถึงการรักร่วมเพศไว้บนที่ต่างๆเช่นแก้วน้ำจานชามเป็นต้นจึงจะเห็นได้ว่าความรักร่วมเพศนั้นมีไขว่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่มีต้นกำเนิดมานับเป็นพันปีที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่ได้เป็นที่ยอมรับในสังคมเท่าที่นั้นความเป็นมาของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยความเป็นมาของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นในปี 2523 ที่มาของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยเนื่องด้วยการเริ่มจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยครั้งแรกซึ่งการตรวจของแพทย์พบว่าคนแรกที่เป็นโรคเอดส์นั้นเป็นคนที่เป็นเพศชายที่มีความเป็นเกย์ชายรักชายทำให้ทุกคนในสังคมมีทัศนคติและมุมมองของคนในสังคมไทยมองว่าโรคเอดส์เป็นโรคของเกย์จึงทำให้เกิดการมองและการรู้สึกต่อกลุ่มนี้ในแง่ลบจึงทำให้ส่งผลต่อกลุ่มที่รักในเพศเดียวกันการถูกมองในแง่ลบวารสารมหาจุฬานารทศวรรษปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2562 3761 นั้นส่งผลถึงชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมากเช่นในด้านการทำงานการที่จะเข้ารับราชการหรือบริษัทเอกชนรวมถึงการเข้าสังคมก็มักที่จะถูกมองในทางลบมีอคติทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีพื้นที่ทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในช่วงหลังจากปีนั้นจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2562 3761 นั้นส่งผลถึงชีวิตประจำวันของพวกเขาอย่างมากเช่นในด้านการทำงานการที่จะเข้ารับราชการหรือบริษัทเอกชนรวมถึงการเข้าสังคมก็มักที่จะถูกมองในทางลบมีอคติทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีพื้นที่ทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมในช่วงหลังจากปีนั้นจึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆของกลุ่มคนพรเทพพรขาวและคณะ 2556 ในการรวมตัวของกลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจว่ากลุ่มของเขว่าเป็นคนที่มีความปกติและไม่เป็นภัยใดๆต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขคือกลุ่มพวกเขาแต่มีความรักที่ต่างจากคนทั่วไปในสังคมจากหญิงรักชายชายรักหญิงก็เพียงแต่มีความรักในเพศที่เหมือนกันเท่านั้นไม่ได้เป็นภัยร้ายใดๆต่อสังคมไทยเลยจึงทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของกลุ่มนี้เพื่อรักษาสิทธิของตนเองวิภาดาณธรรณกุลและคณะ 2547 ทฤษฎี New Social movement คือการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปตามที่ต้องการในประเด็นทางการเมืองสังคมความเป็นอยู่วิถีชีวิตศาสนาสัญชาติเชื้อชาติสิทธิความเท่าเทียมความเสมอภาคกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวขบวนการทางสังคมใหม่เป็นการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมระบบการเมืองเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและในส่วนของภาคประชาสังคมด้วยซึ่งเป็นขบวนการรูปแบบใหม่ของสังคมการเรียกร้องมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมเป็นการพยายามที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการสรรค์สร้างจากวิถีชีวิตแบบเดิมให้เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นการเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มคล้ายกับทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์แต่ขบวนการ

พรเทพพรขาวและคณะ 2556 ในการรวมตัวของกลุ่มนี้เป็นการรวมตัวกันเพื่อต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื่อให้คนในสังคมเข้าใจว่ากลุ่มของเขว่าเป็นคนที่มีความปกติและไม่เป็นภัยใดๆต่อสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขคือกลุ่มพวกเขาแต่มีความรักที่ต่างจากคนทั่วไปในสังคมจากหญิงรักชายชายรักหญิงก็เพียงแต่มีความรักในเพศที่เหมือนกันเท่านั้นไม่ได้เป็นภัยร้ายใดๆต่อสังคมไทยเลยจึงทำให้เกิดการลุกขึ้นสู้ของกลุ่มนี้เพื่อรักษาสิทธิของตนเองวิภาดาณธรรณกุลและคณะ 2547 ทฤษฎี New Social movement คือการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเป้าหมายเดียวกันในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปตามที่ต้องการในประเด็นทางการเมืองสังคมความเป็นอยู่วิถีชีวิตศาสนาสัญชาติเชื้อชาติสิทธิความเท่าเทียมความเสมอภาคกล่าวได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวขบวนการทางสังคมใหม่เป็นการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมระบบการเมืองเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจและในส่วนของภาคประชาสังคมด้วยซึ่งเป็นขบวนการรูปแบบใหม่ของสังคมการเรียกร้องมากกว่าการเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมเป็นการพยายามที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการสรรค์สร้างจากวิถีชีวิตแบบเดิมให้เป็นวิถีชีวิตแบบใหม่เป็นการเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มคล้ายกับทฤษฎีกลุ่มผลประโยชน์แต่ขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม่เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องสร้างกฎกติกาชุดใหม่ขึ้นมาที่ทันสมัยรัดกุม 2553 การใช้ทฤษฎี New Social Movement เพื่อมองสังคมนั้นเป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนา

ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีทัศนคติและจุดยืนเดียวกันในการรักในเพศเดียวกันโดยที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องในด้านต่างๆเช่นสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันการยอมรับจากคนในสังคมและเพื่อได้รับการยอมรับให้มีจุดยืนในพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนในการแสดงออกของกลุ่มของตนเองโดยมีการอธิบายจากงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกำเนิดของกลุ่มผู้

ที่จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐและกฎหมายเช่นกันและเพราะต้องการเข้าไปอำนาจทางการเมืองหรือต้องการทำลายอำนาจรัฐเพื่อพัฒนารูปแบบในการดำเนินชีวิตนั่นเองวิกิพีเดีย 2553 จะเห็นได้ว่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้ซึ่งมีความเป็นมาในแนวทางในยุคตะวันตกก็มาจากการเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับศาสนาและรวมถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับการรักร่วมเพศที่ไม่ได้รับการยอมรับในสมัยก่อนจึงเกิดการลงโทษต่างๆและยังมี 3762 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 ประติมากรรมเกี่ยวกับการรักร่วมเพศไว้ที่ภาษาชนเครื่องใช้ต่างๆและในส่วนความเชื่อของคนไทยมีความเป็นมาจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของคนรักร่วมเพศจึงทำให้เกิดการต่อต้านจากสังคมขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT Social Movement เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีทัศนคติและจุดยืนเดียวกันในการรักในเพศเดียวกันโดยที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องในด้านต่างๆเช่นสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันการยอมรับจากคนในสังคมและเพื่อได้รับการยอมรับให้มีจุดยืนในพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนในการแสดงออกของกลุ่มของตนเองโดยมีการอธิบายจากงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกำเนิดของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยมีการเริ่มก่อตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาด

มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยมีการเริ่มก่อตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคเอดส์ประมาณปี๒๕๒๐ โดยมีการตรวจพบเชื้อเอดส์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งคนที่เป็นผู้ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อเอดส์คนแรกนั้นเป็นผู้ชายที่มีความรักและชอบในเพศชายเหมือนกันหรือเกย์ที่ได้ไปศึกษาต่อ

ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT Social Movement เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีทัศนคติและจุดยืนเดียวกันในการรักในเพศเดียวกันโดยที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องในด้านต่างๆเช่นสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันการยอมรับจากคนในสังคมและเพื่อได้รับการยอมรับให้มีจุดยืนในพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนในการแสดงออกของกลุ่มของตนเองโดยมีการอธิบายจากงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกำเนิดของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยมีการเริ่มก่อตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคเอดส์ประมาณปี 2520 โดยมีการตรวจพบเชื้อเอดส์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งคนที่เป็นผู้ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อเอดส์คนแรกนั้นเป็นผู้ชายที่มีความรักและชอบในเพศชายเหมือนกันหรือเกย์ที่ได้ไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อมีการกระจายข่าวออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยและบุคคลนั้นเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันทำให้คนไทยและต่างชาติเกิดความเข้าใจอย่างผิดๆไปว่ากลุ่มชายรักชายหรือที่เรียกกันว่าเกย์เป็นกลุ่มตัวการของการแพร่เชื้อเอดส์เพราะมีการเปลี่ยนคุณอนไม่ซ้ำและเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายบริการทางเพศเป็นประจำทำให้สังคมเพิ่มความรังเกียจต่อผู้รักร่วมเพศมากขึ้น Peter Jacson และ Megan Sinnott มอง

ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อมีการกระจายข่าวออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยและบุคคลนั้นเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันทำให้คนไทยและต่างชาติเกิดความเข้าใจอย่างผิดๆไปว่ากลุ่มชายรักชายหรือที่เรียกกันว่าเกย์เป็นกลุ่มตัวการของการแพร่เชื้อเอดส์เพราะมีการเปลี่ยนคุณอนไม่ซ้ำและเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายบริการทางเพศเป็นประจำทำให้สังคมเพิ่มความรังเกียจต่อผู้รักร่วมเพศมากขึ้น Peter Jacson และ Megan Sinnott มองว่าที่กลุ่ม LGBT ของไทยต้องออกมา

รับในสมัยก่อนจึงเกิดการลงโทษต่างๆและยังมี 3762 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 ประติมากรรมเกี่ยวกับการรักร่วมเพศไว้ที่ภาษาชนเครื่องใช้ต่างๆและในส่วนความเชื่อของคนไทยมีความเป็นมาจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของคนรักร่วมเพศจึงทำให้เกิดการต่อต้านจากสังคมขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT Social Movement เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่มีทัศนคติและจุดยืนเดียวกันในการรักในเพศเดียวกันโดยที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องในด้านต่างๆเช่นสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันการยอมรับจากคนในสังคมและเพื่อได้รับการยอมรับให้มีจุดยืนในพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนในการแสดงออกของกลุ่มของตนเองโดยมีการอธิบายจากงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกำเนิดของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยมีการเริ่มก่อตัวอย่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดของโรคเอดส์ประมาณปี 2520 โดยมีการตรวจพบเชื้อเอดส์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกซึ่งคนที่เป็นผู้ถูกตรวจพบว่ามีเชื้อเอดส์คนแรกนั้นเป็นผู้ชายที่มีความรักและชอบในเพศชายเหมือนกันหรือเกย์ที่ได้ไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและเมื่อมีการกระจายข่าวออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยและบุคคลนั้นเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันทำให้คนไทยและต่างชาติเกิดความเข้าใจอย่างผิดๆไปว่ากลุ่มชายรักชายหรือที่เรียกกันว่าเกย์

เรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองเพราะถูกกดดันให้อยู่ในกรอบแบบอนุรักษ์นิยมของครอบครัวผู้หญิงผู้ชายเป็นสำคัญโดยที่เรื่องนี้มีความเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วจึงให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชายรักชายหรือเกย์เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วยการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเข้าใจว่าเกย์เป็นกลุ่มคนปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใด 3 ๔เป้าหมายในการรณรงค์ของกลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในยุคนั้นมี

ออกไปว่าพบผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทยและบุคคลนั้นเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันทำให้คนในสังคมไทยและต่างชาติเกิดความเข้าใจอย่างผิดๆไปว่ากลุ่มชายรักชายหรือที่เรียกกันว่าเกย์เป็นกลุ่มตัวการของการแพร่เชื้อเอดส์เพราะมีการเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำและเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายบริการทางเพศเป็นประจำทำให้สังคมเพิ่มความรังเกียจต่อผู้ที่รักร่วมเพศมากขึ้น Peter Jacson และ Megan Sinnott มองว่าที่กลุ่ม LGBT ของไทยต้องออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองเพราะถูกกดดันให้อยู่ในกรอบแบบอนุรักษ์นิยมของครอบครัวผู้หญิงผู้ชายเป็นสำคัญโดยที่เรื่องนี้มีความเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วจึงให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชายรักชายหรือเกย์เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วยการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเข้าใจว่าเกย์เป็นกลุ่มคนปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใด ใจยิ่งภาคภูมิใจและคณะ 2559 เป้าหมายในการรณรงค์ของกลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในยุคนั้นมี 2 ประการคือประการแรกเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ากลุ่มชายรักชายหรือเกย์นั้นเป็นคนปกติและไม่ได้มีเชื้อโรคหรือผู้แพร่ระบาดเชื้อโรค ประการที่สองคือมีการดำเนินการรณรงค์ภายในกลุ่มชายรักชายหรือเกย์ในการให้ตระหนักถึงการป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์และในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นโดยการนำเสนอแนวทางว่าคนที่รักในเพศเดียวกันเช่นชายรักชายหรือเกย์นั้นต้องประพฤติตนให้สังคมยอมรับด้วยและมีการพยายามสร้างภาพลักษณ์และการเข้าร่วมสังคมให้คนอื่น ๆ ในสังคมมีการยอมรับกลุ่มชายรักชาย

๒ประการคือประการแรกเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ากลุ่มชายรักชายหรือเกย์นั้นเป็นคนปกติและไม่ได้มีเชื้อโรคหรือผู้แพร่ระบาดเชื้อโรค ประการที่สองคือมีการดำเนินการรณรงค์ภายในกลุ่มชายรักชายหรือเกย์ในการให้ตระหนักถึงการป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์และในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นโดยการนำเสนอแนวทางว่าคนที่รักในเพศเดียวกันเช่นชายรักชายหรือเกย์นั้นต้องประพฤติตนให้สังคมยอมรับด้วยและมีการพยายามสร้างภาพลักษณ์และการเข้าร่วมสังคมให้คนอื่น ๆ ในสังคมมีการ

เป็นกลุ่มตัวการของการแพร่เชื้อเอดส์เพราะมีการเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำและเป็นกลุ่มที่มีการซื้อขายบริการทางเพศเป็นประจำทำให้สังคมเพิ่มความรังเกียจต่อผู้ที่รักร่วมเพศมากขึ้น Peter Jacson และ Megan Sinnott มองว่าที่กลุ่ม LGBT ของไทยต้องออกมาเรียกร้องเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองเพราะถูกกดดันให้อยู่ในกรอบแบบอนุรักษ์นิยมของครอบครัวผู้หญิงผู้ชายเป็นสำคัญโดยที่เรื่องนี้มีความเปลี่ยนแปลงกันมานานแล้วจึงให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชายรักชายหรือเกย์เพื่อเคลื่อนไหวทางสังคมในการปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองด้วยการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเข้าใจว่าเกย์เป็นกลุ่มคนปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใด ใจยิ่งภาคภูมิใจและคณะ 2559 เป้าหมายในการรณรงค์ของกลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในยุคนั้นมี 2 ประการคือประการแรกเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ากลุ่มชายรักชายหรือเกย์นั้นเป็นคนปกติและไม่ได้มีเชื้อโรคหรือผู้แพร่ระบาดเชื้อโรค ประการที่สองคือมีการดำเนินการรณรงค์ภายในกลุ่มชายรักชายหรือเกย์ในการให้ตระหนักถึงการป้องกันกรณีเพศสัมพันธ์และในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น โดยการนำเสนอแนวทางว่าคนที่รักในเพศเดียวกันเช่นชายรักชายหรือเกย์นั้นต้องประพฤติตนให้สังคมยอมรับด้วยวารสารมหาจุฬานาครธรรมศนปี 6 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2562 3763 และมีการพยายามสร้างภาพลักษณ์และการเข้าร่วมสังคมให้คนอื่น ๆ ในสังคมมีการยอมรับกลุ่มชายรักชายและรวมถึงกลุ่มหญิงรักหญิงด้วยโดยที่มีการให้ความรู้กับกลุ่มชายรักชายหรือเกย์และกลุ่มต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์และปรับทัศนคติมุมมองขึ้นมาใหม่ที่ดีให้กับตนเองวิภาดาเอี่ยมคง 2553 รูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความ

ยอมรับกลุ่มชายรักชายและรวมถึงวิภาดาเอี่ยมคงผลสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย กรุงเทพมหานครจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๒๕๕๓หน้า๓๖๔ ใจยิ่งภาคภูมิใจและคณะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทยกรุงเทพมหานครประชาธิปไตย แรงงาน๒๕๕๙หน้า๓๓

แนวคิดต่างๆได้เปลี่ยนไปทำให้ทัศนคติของคนไทยได้ค้นคืนกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นจึงมิใช่เป็นเรื่องที่แปลกและมีการยอมรับความหลากหลายเพศมากขึ้นเช่นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงถึงอย่างไรก็ดีสภาพการณปัจจุบันได้เป็นพลวัตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวความคิดความรู้สึกทัศนคติทางเพศสภาพได้เริ่มหายไปตามค่านิยมก็ตามแต่ผู้ที่มีความหลากหลายเพศนี้ก็ยังคงต้องการซึ่งความเท่าเทียมทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายเพศจึงมีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมและต้องการให้กฎหมายนั้นครอบคลุมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพวิภาดาเอี่ยมคง 2553 ในส่วนของบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจะแบ่งหัวข้อในการศึกษาดังนี้ 3760 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 1 ศึกษาชุมชนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย 2 ศึกษาชุมชนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓กลุ่มหญิงรักหญิงด้วยโดยที่มีการให้ความรู้กับกลุ่มชายรักชายหรือเกย์และกลุ่มต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์และปรับทัศนคติมุมมองขึ้นมาใหม่ที่ดีให้กับตนเอง 4 ๔รูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศคือการนำปัญหาสุขภาพมาเป็นเป้าหมายหลักในการเคลื่อนไหว 5 ๖การตั้งกลุ่มกุลเกย์โดยนั้รโรจนพงษ์ที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของเกย์นั้นมีความสภาพเรียบร้อยคล้ายกุลสตรีไทยโดยต้องการให้คนเข้าใจว่าเกย์นั้นคือคนปกติ

ให้คนในสังคมเข้าใจว่าเกย์เป็นกลุ่มคนปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใดใจจึงภรณ์และคณะ 2559 เป้าหมายในการรณรงค์ของกลุ่มเกย์หรือกลุ่ม LGBT ในยุคนั้นมี 2 ประการคือประการแรกเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ากลุ่มชายรักชายหรือเกย์นั้นเป็นคนปกติและไม่ได้นมีเชื้อโรคหรือผู้แพร่ระบาดเชื้อโรคประการที่สองคือมีการดำเนินการรณรงค์ภายในกลุ่มชายรักชายหรือเกย์ในการให้ตระหนักถึงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์และในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นโดยการนำเสนอแนวทางว่าคนที่รักในเพศเดียวกันเช่นชายรักชายหรือเกย์นั้นต้องประพฤติตนให้สังคมยอมรับด้วยวารสารมหาจุฬานครธรรมศปีที 6 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2562 3763 และมีการพยายามสร้างภาพลักษณ์และการเข้าร่วมสังคมให้คนอื่นภายในสังคมมีการยอมรับกลุ่มชายรักชายและรวมถึงกลุ่มหญิงรักหญิงด้วยโดยที่มีการให้ความรู้กับกลุ่มชายรักชายหรือเกย์และกลุ่มต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์และปรับทัศนคติมุมมองขึ้นมาใหม่ที่ดีให้กับตนเอง วิกิตาเอี่ยมคง 2553 รูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศคือการนำปัญหาสุขภาพมาเป็นเป้าหมายหลักในการเคลื่อนไหวถนพณธ์ด้วงวิเศษ 2553 การตั้งกลุ่มกุลเกย์โดยนั้รโรจนพงษ์ที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของเกย์นั้นมีความสภาพเรียบร้อยคล้ายกุลสตรีไทยโดยต้องการให้คนเข้าใจว่าเกย์นั้นคือคนปกติต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มเส้นสีขารณรงค์โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ชมรมเพื่อวันพุธเป็นการรวมตัวของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาตรวจเลือดกันที่คลินิกนิรนามเพื่อเพิ่มพื้นที่

ต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มเส้นสีขารณรงค์โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ชมรมเพื่อวันพุธเป็นการรวมตัวของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาตรวจเลือดกันที่คลินิกนิรนามเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหารือเรื่องการติดเชื้อและเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ติดเชื้อในสังคมชมรมฟ้าสีรุ้งพัฒนามาเป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยรณรงค์ให้คนเข้าใจถึงโรคเอดส์ผ่านค่ายแกนนำทักษะชีวิตพิชิตเอดส์ในค่ายจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านโรคเอดส์และโรคแทรกซ้อนรวม

ชายรักชายและรวมถึงกลุ่มหญิงรักหญิงด้วยโดยที่มีการให้ความรู้กับกลุ่มชายรักชายหรือเกย์และกลุ่มต่างๆในการสร้างภาพลักษณ์และปรับทัศนคติมุมมองขึ้นมาใหม่ที่ดีให้กับตนเองวิกิตาเอี่ยมคง 2553 รูปแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศคือการนำปัญหาสุขภาพมาเป็นเป้าหมายหลักในการเคลื่อนไหวถนพณธ์ด้วงวิเศษ 2553 การตั้งกลุ่มกุลเกย์โดยนั้รโรจนพงษ์ที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของเกย์นั้นมีความสภาพเรียบร้อยคล้ายกุลสตรีไทยโดยต้องการให้คนเข้าใจว่าเกย์นั้นคือคนปกติต่อมามีการก่อตั้งกลุ่มเส้นสีขารณรงค์โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ชมรมเพื่อวันพุธเป็นการรวมตัวของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาตรวจเลือดกันที่คลินิกนิรนามเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหารือเรื่องการติดเชื้อและเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ติดเชื้อในสังคมชมรมฟ้าสีรุ้งพัฒนามาเป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยโดยรณรงค์ให้คนเข้าใจถึงโรคเอดส์ผ่านค่ายแกนนำทักษะชีวิตพิชิตเอดส์ในค่ายจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านโรคเอดส์และโรคแทรกซ้อนรวมถึงสิทธิการรักร่วมเพศต่างๆและการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันจากการถูกละเมิดสิทธิจากรัฐหรือกลุ่มทุนเช่นการถูกกีดกันไม่ให้รับราชการการห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นเกย์บวชพระการไล่จับกลุ่ม LGBT ตามสวนสาธารณะต่างๆกลุ่มบางกอกเรนโบว์การรณรงค์จะคล้ายกับชมรมฟ้าสีรุ้งแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีการพยายามสร้างความรู้ทางวิชาการของคนรักเพศเดียวกันโดยการทวารวิจัยและจัดเสวนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือต้องการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับกลุ่มรักเพศเดียวกันคือสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่ม

ถึงสิทธิการรักร่วมเพศต่างๆและการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันจากการถูกละเมิดสิทธิจากรัฐหรือกลุ่มทุนเช่นการถูกกีดกันไม่ให้รับราชการการห้ามไม่ให้ผู้ที่เป็นเกย์บวชพระการไล่จับกลุ่ม LGBT ตามสวนสาธารณะต่างๆกลุ่มบางกอกเรนโบว์การรณรงค์จะคล้ายกับชมรมฟ้าสีรุ้งแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีการพยายามสร้างความรู้ทางวิชาการของคนรักเพศเดียวกันโดยการทำวิจัยและจัดเสวนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

ที่เป็นเกย์บวชพระการไล่จับกลุ่ม LGBT ตามสวนสาธารณะต่างๆกลุ่มบางกอกเรนโบว์การรณรงค์จะคล้ายกับชมรมฟ้าสีรุ้งแต่จะแตกต่างกันตรงที่มีการพยายามสร้างความรู้ทางวิชาการของคนรักเพศเดียวกันโดยการทวารวิจัยและจัดเสวนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือต้องการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับกลุ่มรักเพศเดียวกันคือสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มที่รักร่วมเพศไม่ต้องปิดกันไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและนอกจากนี้ยังประสานงานกับกลุ่ม Asia Pacific กลุ่มอัญจารีเรียกร้องผ่านทางกฎหมายเริ่มจากการตั้ง Web site เป็นของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับกลุ่มรักร่วมเพศและมีการออกนิตยสารของกลุ่มกลุ่มนี้มีการรณรงค์ผลักดันกับกระทรวงสาธารณสุขไทยจนได้ผลเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มสะพานเน้นการทำงานที่สร้างความเข้าใจกับสาธารณสุขการปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อคนรักเพศเดียวกันและสร้างสื่อทางการเลือกใช้เครื่องมือในการรณรงค์กลุ่ม Bisexual กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่มนี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในมุมมองที่ยากที่สุดให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติที่สุดวิกิตาเอี่ยมคง 2553 จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีประเด็นในการรณรงค์และเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันตรงช่วงเวลาและบริบททางสังคมในช่วงนั้นๆจากการศึกษางานที่ผ่านมานี้โดยมากมีการสนับสนุนกันและกันเนื่องจากแต่ละช่วงเวลาและบริบทที่ผ่านมานี้ในช่วงนั้นๆมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกันเน้นเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมของกลุ่มรักเพศเดียวกันทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิงและการพยายามเข้าใจการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ใน 3764 Journal

นี่คือการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับกลุ่มรักเพศเดียวกันคือสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มที่รักเพศไม่ต้อปิดกันไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและนอกจากนี้ยังประสานงานกับกลุ่ม Asia Pacific กลุ่มอัญจารีเรียกร้องผ่านทางกฎหมายเริ่มจากการตั้ง Web site เป็นของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับกลุ่มรักเพศและมีการออกนิตยสารของกลุ่มกลุ่มนี้มีการรณรงค์ผลักดันกับกระทรวงสาธารณสุขไทยจนได้ผลเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มสะพานเน้นการทำงานที่สร้างความเข้าใจกับสาธารณสุขน

เส้นสีขาวแรงคโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ชมรมเพื่อวันพุธเป็นการรวมตัวของผู้ที่ติดเชื้อ HIV มาตรวจเลือดกันที่คลินิกนิรนามเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการหาหรือเรื่องการติดเชื้อและเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ติดเชื้อในสังคมชมรมฟ้าสีรุ้งพัฒนามาเป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยโดยรณรงค์ให้คนเข้าใจถึงโรคเอดส์ผ่านค่ายแกนนำทักษะชีวิตพิชิตเอดส์ในค่ายจะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านโรคเอดส์และโรคแทรกซ้อนรวมถึงสิทธิการรักเพศต่างๆและการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันจากการถูกละเมิดสิทธิจากรัฐหรือกลุ่มทุนเช่นการถูกกีดกันไม่ให้รับราชการทหารไม่ให้ผู้ที่เป็นเกย์บวชพระการไล่จับกลุ่ม LGBT ตามสวนสาธารณะต่างๆกลุ่มบางกอกเรนโบว์การรณรงค์จะคล้ายกับชมรมฟ้าสีรุ้งแต่จะแตกต่างกันที่มีการพยายามสร้างความรู้ทางวิชาการของคนรักเพศเดียวกันโดยการทาววิจัยและจัดเสวนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับกลุ่มรักเพศเดียวกันคือสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มที่รักเพศไม่ต้อปิดกันไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและนอกจากนี้ยังประสานงานกับกลุ่ม Asia Pacific กลุ่มอัญจารีเรียกร้องผ่านทางกฎหมายเริ่มจากการตั้ง Web site เป็นของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับกลุ่มรักเพศและมีการออกนิตยสารของกลุ่มกลุ่มนี้มีการรณรงค์ผลักดันกับกระทรวงสาธารณสุขไทยจนได้ผลเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มสะพานเน้นการทำงานที่สร้างความเข้าใจกับสาธารณสุขนการปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อคนรักเพศเดียวกันและสร้างสื่อทางการเลือกใช้เครื่องมือในการรณรงค์กลุ่ม Bisexual กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่มนี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศ

การปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อคนรักเพศเดียวกันและสร้างสื่อทางการเลือกใช้เครื่องมือในการรณรงค์กลุ่ม Bisexual กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่มนี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในมุมมองที่ยากที่สุดให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติที่สุด 6 จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีประเด็นในการรณรงค์และเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันตรงช่วงเวลาและบริบททางสังคมในช่วงนั้นๆจากการศึกษางานที่ผ่านมาโดยมากมีการสนับสนุน

และการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิของคนรักเพศเดียวกันจากการถูกละเมิดสิทธิจากรัฐหรือกลุ่มทุนเช่นการถูกกีดกันไม่ให้รับราชการทหารไม่ให้ผู้ที่เป็นเกย์บวชพระการไล่จับกลุ่ม LGBT ตามสวนสาธารณะต่างๆกลุ่มบางกอกเรนโบว์การรณรงค์จะคล้ายกับชมรมฟ้าสีรุ้งแต่จะแตกต่างกันที่มีการพยายามสร้างความรู้ทางวิชาการของคนรักเพศเดียวกันโดยการทาววิจัยและจัดเสวนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้คือการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกให้กับกลุ่มรักเพศเดียวกันคือสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มที่รักเพศไม่ต้อปิดกันไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวและนอกจากนี้ยังประสานงานกับกลุ่ม Asia Pacific กลุ่มอัญจารีเรียกร้องผ่านทางกฎหมายเริ่มจากการตั้ง Web site เป็นของตนเองเพื่อเป็นสื่อกลางให้กับกลุ่มรักเพศและมีการออกนิตยสารของกลุ่มกลุ่มนี้มีการรณรงค์ผลักดันกับกระทรวงสาธารณสุขไทยจนได้ผลเป็นที่ยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มสะพานเน้นการทำงานที่สร้างความเข้าใจกับสาธารณสุขนการปรับทัศนคติที่สังคมมีต่อคนรักเพศเดียวกันและสร้างสื่อทางการเลือกใช้เครื่องมือในการรณรงค์กลุ่ม Bisexual กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกลุ่มนี้จะหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันในมุมมองที่ยากที่สุดให้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติที่สุดวิภาดา เอี่ยมคง 2553 จะเห็นได้ว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีประเด็นในการรณรงค์และเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันตรงช่วงเวลาและบริบททางสังคมในช่วงนั้นๆจากการศึกษางานที่ผ่านมาโดยมากมีการสนับสนุนกันและกันเนื่องจากแต่ละช่วงเวลาและบริบทที่ผ่านมาในช่วงนั้นๆมีการแก้ไขปัญหาในเรื่อง

กันและกันเนื่องจากแต่ละช่วงเวลาและบริบทที่ผ่านมาในช่วงนั้นๆมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกันเน้นเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมของกลุ่มรักเพศเดียวกันทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิงและการพยายามเข้าใจการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในสังคมไทยและการเปิดพื้นที่ในสังคมให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถึงแม้ผลเป็นไปในเชิงบวกแต่ก็ไม่ได้เป็นการยอมรับโดยแท้จริงจากคนในสังคมไทยการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ช่วงเวลาและบริบทที่ผ่านมาในช่วงนั้นๆมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกันเน้นเพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมของกลุ่มรักเพศเดียวกันทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิงและการพยายามเข้าใจการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ใน 3764 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 สังคมไทยและการเปิดพื้นที่ในสังคมให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถึงแม้ผลเป็นไปในเชิงบวกแต่ก็ไม่ได้เป็นการยอมรับโดยแท้จริงจากคนในสังคมไทยการเคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศช่วงเวลานั้นเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์เน้นการทำงานในเชิงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในช่วง 5 ปีแรกของขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบและมีบทบาทภายในสังคมมากขึ้นแต่ก็มีปัญหามากมายที่ตามมาทั้งปัญหาจากคนในสังคมและปัญหาจากกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในด้านต่างๆทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีที่มาและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในแต่ละลักษณะงานที่มีการนำเสนอให้เป็นที่ประจักษ์แต่จากที่ศึกษามากมีบางลักษณะงานที่มีการศึกษาและมีความเห็นที่แตกต่างในบางส่วนเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มสมาคมมูลนิธิและชมรมต่างๆที่มีความต้องการในทิศทางเดียวกันแต่จะแตกต่างกันวิธีวิธีการที่จะทำใหไปสู่ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมองว่าจะต้องใช้แนวสุขลักษณะเข้าช่วยบางกลุ่มอาจมอง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ต่างๆทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีที่มาและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในแต่ละลักษณะงานที่มีการนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับและแตกต่างที่ศึกษามากมีบางลักษณะงานที่มีการศึกษาและมีความเห็นที่แตกต่างในบางส่วนเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มสมาคมนิธิและขมรมต่างๆที่มีความต้องการในทิศทางเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่วิธีการที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมองว่าจะต้องใช้แนวสขลักษณะเข้าช่วย

ของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบและมีบทบาทภายในสังคมมากขึ้นแต่ก็มีปัญหามากมายที่ตามมาทั้งปัญหาจากคนในสังคมและปัญหาจากกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในด้านต่างๆทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีที่มาและวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันในแต่ละลักษณะงานที่มีการนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับและแตกต่างที่ศึกษามากมีบางลักษณะงานที่มีการศึกษาและมีความเห็นที่แตกต่างในบางส่วนเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มสมาคมนิธิและขมรมต่างๆที่มีความต้องการในทิศทางเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่วิธีการที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มอาจจะมองว่าจะต้องใช้แนวสขลักษณะเข้าช่วยบางกลุ่มอาจมองถึงการให้ความรู้ทางด้านเพศบางกลุ่มอาจมองว่าจะต้องเน้นทางด้านวิชาการการจัดเสวนาฯลฯ เป็นต้นในปี 2019 การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมีการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในชื่อว่า LGBTQ Lesbian Gay Bisexual Transgender Queer ในต่างประเทศเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเป็นการต่อสู้ร่วมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองอื่นๆโดยกลุ่ม LGBTQ ได้สืบเนื่องจากเหตุการณ์จลาจลโศกนาฏกรรมเมื่อ 50 ปีก่อนเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในนครนิวยอร์กมีการจัดงานสังสรรค์และแต่งตัวข้ามเพศโดยตำรวจมีการเข้าจับกุมตัวอย่างไม่มีเหตุผลแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็มีการต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดส่วน LGBTQ ในสหรัฐได้มีการร่วมสนับสนุนพรรคการเมือง

ต่างๆรวมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน๑๕คน๑๕นิยามศัพท์ในการวิจัยกลุ่ม LGBT หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคมที่สนใจการเมืองและร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างปี๒๕๕๗-๒๕๖๑วิถีทางเพศ Sexual orientation หมายถึงความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับแรงดึงดูดอันล้ำลึกด้านอารมณ์เสน่ห์ทางด้านเพศและความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลซึ่งมีเพศภาวะที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือมีมากกว่าหนึ่งเพศภาวะขบวนการ

LGBT ในประเทศไทยมีการเปิดเผยตัวตนโดยการแสดงออกวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศมากขึ้นเช่นการแต่งงานกับคนเพศเดียวกันซึ่งยังเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการรวมตัวและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่มรวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจเฉพาะกลุ่ม LGBT ที่มีการติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆของโลกสังคมออนไลน์จึงทำให้ LGBT กลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจต่างๆมากมายเนื่องจากกลายเป็นกระแสทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจพฤติกรรมรวมถึงมูลค่าตลาดสินค้าและบริการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ตามมาสำหรับบทความนี้ต้องการแสดงข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับตลาด LGBT รวมถึงแนวทางการเจาะตลาดกลุ่มดังกล่าวโดยนำเอากลยุทธ์ค่าปลั๊กมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการรวมถึงการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสำคัญทางธุรกิจของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT ตามหลักการของยกยอการทำการประยุกต์กฎหมายสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อช่วยให้เพศต่างๆอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาคได้กำหนดคำศัพท์ซึ่งได้รับการยอมรับทางกฎหมายโดยทั่วไปสองคำคือวิถีทางเพศ Sexual Orientation หมายถึงความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับแรงดึงดูดอันล้ำลึกด้านอารมณ์เสน่ห์ทางด้านเพศและความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลซึ่งมีเพศภาวะที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันหรือมีมากกว่าหนึ่งเพศภาวะ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

สังคมนี้เป็นสถาบันที่ดำเนินบทบาทใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนเป็นสถาบันแรกที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดคุณค่าวิธีปฏิบัติและมาตรฐานทางสังคม 8 สำหรับค่าน้ำกัดความเป็นกระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งความโน้มเอียงทางการเมือง political orientation ต่างๆอันได้แก่ความรู้ knowledge or cognition ความเชื่อ beliefs ที่ศนคติและความรู้สึก attitudes and feeling และค่านิยม values ที่เกี่ยวกับระบบการเมือง 9 ๑๐ Thinapan Nakata อธิบายว่าคือการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งกระทำต่อกันและเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทางการเมืองแต่บุคคลจะเรียนรู้ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงทำให้สิ่งต่างๆ

ทางการเมืองของอีสตันและเดนนิส Easton David and Dennis Jack 1969 p 7 เช่นที่ได้กล่าวถึงไปแล้วกระบวนการการกล่อมเกลากองการเมืองก็ย่อมหมายถึงกระบวนการที่สังคมส่งผ่านความโน้ม 35 วารสารรัฐศาสตร์ฉบับรัฐและสหวิทยาการปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2561 เอียงทางการเมืองอันได้แก่ความรู้ที่ศนคติปหัสถานและค่านิยมจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งซึ่งถ้าไม่มีกระบวนการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สมาชิกใหม่ของระบบการเมืองซึ่งได้แก่เด็กก็จะต้องแสวงหารูปแบบความโน้มเอียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันจะย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการเมืองและกระบวนการกล่อมเกลากองการเมืองนี้เองจะเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาระบบการเมืองให้สามารถดำรงอยู่ได้ธนิต เศรษฐบุตร 2537 หน้า 156 ในทัศนะของนักวิชาการไทยที่เห็นพ้องกันว่าอธิบายว่ากระบวนการกล่อมเกลากองการเมืองโดยทั่วไปคือการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลซึ่งกระทำต่อกันและเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทางการเมืองแต่ในกระบวนการกล่อมเกลากองการเมืองทั่วไปนั้นบุคคลจะเรียนรู้ทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงถึงกระนั้นก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่างมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลด้วยที่เห็นพ้องกันว่า 2546 88 พรศักดิ์ผ่องแผ้วให้ความคิดว่ากระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งความโน้มเอียงทางการเมือง political orientation ต่างๆอันได้แก่ความรู้ knowledge หรือ cognition ความเชื่อ beliefs ที่ศนคติและความรู้สึก attitudes and feeling และค่านิยม values ที่เกี่ยวกับระบบการเมืองกระบวนการทางการเมืองอาจทางการเมืองและการเมืองและบทบาทต่างๆในระบบการเมืองกระบวนการกล่อมเกลากองการเมืองนี้อาจเป็นการผดุงรักษาและส่งทอด maintain and transmit หรือการแปลงรูป transform หรือการสร้าง create ความโน้มเอียงทางการเมืองเหล่านั้นก็ได้พรศักดิ์ผ่องแผ้ว 2523 หน้า 9697 จะเห็นได้ว่าค่าน้ำกัดความและทัศนะของนักรัฐศาสตร์เกี่ยวข้อง

การทำให้ผู้คนที่ไม่ปฏิบัติตามต้องสูญเสียประโยชน์หรือคุณค่าไปอำนาจทางการเมืองหมายถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองจำเป็นต้องมีฐานอำนาจทางการเมืองสร้างความต้องการให้ประชาชนให้เกิดการยอมรับในอำนาจทางการเมืองรวมถึงการรักษานำนาจที่ตนมีอยู่ไว้ซึ่งฐานอำนาจทางการเมืองมีแหล่งที่มาทางด้วยกันคือ 14 ๑๕ สิทธิอำนาจ authority คือสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มได้จากกฎเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมมีสถาบันทางสังคมรองรับ legal authority นอกจากนั้นสิทธิอำนาจยังเป็นฐานอำนาจที่ชัดเจนที่สุดในลักษณะของตำแหน่งอย่างเป็นทางการ formal position ซึ่งจะได้รับการยอมรับการมีอำนาจเหนืออย่างไม่มีข้อโต้แย้งผู้มีอำนาจในลักษณะความหมายนี้ได้แก่ข้าราชการในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

และการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์หรือกลุ่มสามารถใช้อิทธิพลโน้มน้าวหรือใช้กำลังบังคับ\ n ข่มขู่ให้บุคคลอื่นกระทำตามที่มีผู้มีและใช้อำนาจทางการเมืองปรารถนาผู้ที่มีอำนาจทางการเมือง\ n จำเป็นต้องมีฐานอำนาจทางการเมืองเพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชนรวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง\ n อำนาจให้เข้มแข็งขึ้นซึ่งจะได้สามารถรักษานำนาจที่ตนมีอยู่ไว้ซึ่งฐานอำนาจทางการเมืองมี\ n แหล่งที่มา 3 ทางด้วยกันคือ(นลินีต้นตุนิตมมป.: 13 -- 14 ;เดชะสิทธิสุทธิ์ 2541 : 26)\ n1 .สิทธิอำนาจ (Authority) คือสิ่งที่บุคคลหรือกลุ่มได้จากกฎเกณฑ์อันเป็นที่\ n ยอมรับของคนในสังคมมีสถาบันทางสังคมรองรับ (Legal Authority) นอกจากนั้นสิทธิอำนาจยัง\ n เป็นฐานอำนาจที่ชัดเจนที่สุดในลักษณะของตำแหน่งอย่างเป็นทางการ (Formal Position) ซึ่งจะ\ n ได้รับการยอมรับการมีอำนาจเหนืออย่างไม่มีข้อโต้แย้งผู้มีอำนาจในลักษณะความหมายนี้ได้แก่\ n ข้าราชการในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเช่นผู้ใหญ่บ้านกรรมการสภาตำบลหรือกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น\ n2 .ทรัพยากรทางวัตถุ (Material Resource) คือสิ่งที่คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งมี\ n มากกว่าคนอื่นเช่นเงินทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและเป็นสิ่งที่ต้องการของคนในสังคม\ n ขนชั้นนำผู้ใช้อำนาจจะมีทรัพยากรทางวัตถุที่มีมากกว่าคนอื่นและจะทำการแลกเปลี่ยนหรือประโยชน์\ n ที่จะนำมาสู่ตนขณะเดียวกันชนชั้นนำจะให้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดและสามารถให้ต่อผู้ที่ยอมทำ\ n ตามได้อย่างทันทีทันใดในลักษณะการตอบโต้ได้และประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุที่ตอบสนอง\ n ความต้องการได้หลายอย่างมากกว่าจะมีความสำคัญจะเห็นได้ว่าประโยชน์ในแง่นี้คือ\ n ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจผู้ที่มีอำนาจตามความหมายนี้จะใช้ทรัพยากรทางวัตถุเป็นฐาน\ n อำนาจได้แก่พ่อค้าหบดีผู้ร่ำรวยในชุมชนชาวนานายทุนผู้ว่าจ้างหรือนายทุนเงินกู้ เป็นต้น\ n 20 \ n3 .ทรัพยากรที่ไม่ใช่วัตถุ (Non -- Material Resource) คือทรัพยากรที่ไม่ใช่วัตถุ\ n ต้องได้เช่นเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งความเชื่อคือความรอบรู้ เป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นฐาน\ n อำนาจของชนชั้นในลักษณะหนึ่งซึ่งจะได้รับการยอมรับความนิยมชมชอบตลอดจนความศรัทธา\ n รักใคร่จากคนในชุมชนหรือในสังคม

เมืองด้วยอิทธิพลของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมืองคือการเข้าร่วมในทางการเมืองดังจะเห็นได้จากการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งส่งผลในการจำกัดการเข้าร่วมทางการเมืองของผู้ที่มีการศึกษาด้านและสถานภาพทางสังคมด้วย 17 ๑๘ นอกจากนี้พฤติกรรมทางการเมืองที่กลุ่มคนแสดงออกมานั้นยังมีความสอดคล้องกับความเชื่อด้านนิยมและบุคลิกภาพสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและพลังเช่นอาหารเสียงปืนเป็นต้นทัศนคติและสถานการณ์ 18 ๑๙๒๒รูปแบบพฤติกรรมทางการเมืองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เปิดโอกาส

การมีส่วนร่วมโดยตนเองการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายโดยอ้อมเรียกว่าการมีส่วนร่วมโดยการถูกระดมทัพพหุพิสูทธิ์ 2521 น 214 215 สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวรงค์ชัยสุวรรณและเทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลางผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจที่มีลักษณะสมเหตุสมผลแบบที่เป็นเครื่องมือและการตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลมีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งชัชวรงค์ชัยสุวรรณและเทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณ 2559 นบทคัดย่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองประชาชนมักจะมีเจตจำนงน้อยหรือมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเหตุเพราะความไม่พร้อมในหลายปัจจัยเช่นความรู้ความสามารถหรือความพร้อมทางการเงินแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองนั้นต้องอาศัยความพร้อมความสมัครใจความสนใจทางการเมืองจึงจะสามารถตัดสินใจเข้าร่วมได้สอดคล้องกับแนวคิดของอนุสรณ์เล่มมณีและทิพาพรพิมพ์สูทธิ์ได้ชี้ให้เห็นว่าอิทธิพลของโครงสร้างต่อพฤติกรรมทางการเมืองคือการเข้าร่วมในทางการเมืองดังจะเห็นได้จากข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งซึ่งส่งผลในการจำกัดการเข้าร่วมทางการเมืองของ 40 Journal of Graduate Studies Review MCU Phrae Vol 6 No 2 JulyDecember 2020 ผู้ที่มีการศึกษาด้านและสถานภาพทางสังคมด้านอนุสรณ์เล่มมณีและทิพาพรพิมพ์สูทธิ์ 2520 น 2036 นอกจากนี้พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษย์ที่แสดงออกมายังขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยซึ่งประกอบด้วยความเชื่อด้านนิยมและบุคลิกภาพสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมและพลังเช่นอาหารเสียงปืนเป็นต้นทัศนคติและสถานการณ์ณรงค์สินสวัสดิ์จิตวิทยาการเมือง 2518 น 2436 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนสามารถแสดงออก

ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยการแสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมทางการเมืองระบบประชาธิปไตยโดยรูปแบบของพฤติกรรมทางการเมืองอาจแบ่งได้ด้วยเกณฑ์หลายประเภทเช่นการแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบสมัครใจ Voluntary Participation การมีส่วนร่วมแบบระดม Mobilized Participation หรือแบ่งเป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นแบบที่ถูกกฎหมายและแบบที่ไม่ถูกกฎหมาย

ดังต่อไปนี้การเข้าร่วมมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นทางการเป็นอิสระ Autonomous Political Participation หมายถึงลักษณะที่ราษฎรเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบใดๆด้วยความพึงพอใจส่วนตัวเป็นไปโดยความสมัครใจหรือได้พินิจพิจารณาที่ใช้วิจารณ์ญาณของตนเองมองเห็นประโยชน์ของการเข้าร่วมร่วมและมองเห็นว่าตนเองสามารถที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้อย่างแท้จริง 1 การเข้าร่วมมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถูกระดม Mobilized Political Participation หมายถึงลักษณะของการเข้าร่วมมีส่วนร่วมทางการเมืองของราษฎรที่เป็นไปโดยที่ไม่ได้เกิดจากเจตจำนงของตนเองแต่เกิดจากผู้อื่นปลุกระดมให้เขาเข้าร่วมในการกระทำกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบต่างๆโดยการขู่เข็ญบังคับขู่ขงหรือใช้อิทธิพลทางวัตถุเป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามที่ผู้ปลุกระดมต้องการ 2 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่อันตึงตันและเนลสันกล่าวถึงข้างต้นทำให้สามารถแบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 2 รูปแบบคือการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย Legal Forms ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นการมีส่วนร่วมแบบปกติ Conventional Participation และการมีส่วนร่วมแบบไม่ปกติ Unconventional Participation กับการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ผิดกฎหมาย Illegal Forms 21 การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมาย Legal Forms การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมายสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 211 การมีส่วนร่วมแบบปกติ Conventional Participation การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่คนทั่วไปปฏิบัติก็คือการมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและเป็นการมีส่วนร่วมแบบปกติการใช้สิทธิเลือกตั้งนับเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมแบบปกติที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๑๕พฤติกรรมที่เรียกว่าพฤติกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบปกติ Conventional Participation ดังนี้ 19 ๒๐๑๓การสร้างความคิดในวิชาชีพ๒การสร้างความคิดในจริยธรรม๓การสร้างความคิดในชุมชน๔การสร้างความคิดในใจรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอาจแบ่งประเภทหรือรูปแบบออกได้เป็นรูปแบบดังต่อไปนี้ 20 ๒๑๑๓การเลือกตั้งเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่

สาธารณะการบริหารนโยบายสาธารณะและการเลือกผู้นำทางการเมืองในระดับต่างๆทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองนักวิชาการทางรัฐศาสตร์หลายท่านได้พยายามจัดรูปแบบหรือประเภทของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองสรุปแนวความคิดต่างดังต่อไปนี้ 1 Almond และ Powell อ้างถึงในสุนันท์ 2526 48 ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ค่อนข้างจะละเอียดกระจำจชัดเจนโดยแบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 2 รูปแบบใหญ่คือแบบปกติ Conventional และแบบไม่ปกติ Unconventional และในแต่ละรูปแบบยังจำแนกออกเป็นแบบย่อยดังนี้ 12 แบบปกติแบบไม่ปกติ 1 การออกเสียงเลือกตั้ง 2 การพูดจาปรึกษาเรื่องการเมือง 3 กิจกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 4 การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 5 การติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่การเมือง 1 การยื่นข้อเรียกร้อง 2 การเดินขบวน 3 การเข้าประจัญหน้ากัน 4 การละเมิดกฎระเบียบของสังคม 5 การใช้ความรุนแรงทางการเมือง 51 ประทศร้ายต่อทรัพย์สิน 52 ประทศร้ายต่อบุคคล 6 สงครามกองโจรและการปฏิวัติ 2 Milbrath และ Goel Lester และ Goel 1965 18 อ้างถึงในบุญเลิศ 2527 2325 สรุปจากการศึกษาจากผลงานชิ้นต่างๆที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและได้จัดแยกประเภทหรือรูปแบบในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ 6 รูปแบบด้วยกันคือ 1 การเลือกตั้ง Voting เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่รวมได้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หมายถึงการเข้าร่วมในการก่อตั้งกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของสังคมหรือร่วมมือกับกลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วเพื่อมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคมผู้ที่มีบทบาทในชุมชนจึงเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูงอย่างไรก็ตามผู้ที่มีบทบาทในชุมชนนี้แตกต่างจากเจ้าหน้าที่พรรคและ๒๐ศิรยะพันธ์และคณะพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทยกรณีศึกษาทางภาคเหนือรายงาน

ในการลงคะแนนเสียงแก่พรรคหรือสมัครที่ตนชอบการลงสมัครรับเลือกตั้งและการร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวนี้เป็นแบบแผนของความสัมพันธ์ขั้นต้นระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ Milbarth พบว่าผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้มีน้อยมากเนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องอาศัยความตื่นตัวและความสนใจอย่างแท้จริงพวกที่เข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้จัดอยู่ในพวกนักสู้ Gladiators 3 การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน Community Activists ขอบเขตของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ได้แก่การร่วมกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมการทำงานร่วมกับกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมการเป็นสมาชิกที่มีความกระตือรือร้นขององค์การที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการสาธารณะอื่นและติดต่อกับทางราชการในเรื่องปัญหาสังคมผู้ที่มีบทบาทในชุมชนมีลักษณะคล้ายกับเจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงในหลายด้านเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูงเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันคือ 13 ผู้มีบทบาทในชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคและการรณรงค์หาเสียงน้อยกว่าผู้มีบทบาทในพรรคการเมือง 4 การติดต่อกับทางราชการ Contracting Officials การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะเช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่องภาษีโรงเรียนการทำถนนการตรวจสอบความมั่นคงทางสังคมเป็นต้นการมีส่วนร่วมแบบนี้มีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้นการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบดังกล่าวนี้เกือบจะไม่ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริงแต่เรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่าการมีส่วนร่วมอย่างแคบ Parochial

ทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริงแต่เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบ
 ดับแคบ Parochial Participation หรือการติดต่อเฉพาะเรื่อง Particularized
 Contacting เท่านั้น ๕ การเป็นผู้ประท้วงหมายถึงการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนน
 หรือการก่อจลาจลในกรณีที่น่าเป็นห่วงบังคับให้รัฐแก้ไขบางสิ่งบางอย่างซึ่ง
 เกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้องรวมถึงการประท้วงอย่างแข็งขันและเป็นไป
 อย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัฐบาลกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมการให้ความเอาใจใส่กับ
 การชุมชนประท้วงการเข้าร่วมกลุ่มประท้วงรัฐบาลและการปฏิเสธการยอมรับ
 กฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ๖ การเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองหมายถึงการ

เป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอการส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุน
 ให้แก่ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขาทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องหรือส่งคำคัดค้านไปให้
 เมื่อเขากระทำในสิ่งที่เลวร้ายการเข้าร่วมอภิปรายทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้
 เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู่การให้ความสนใจกับทางราชการ
 และการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง
 ย่อมเป็นผู้ที่สนใจทางการเมืองซึ่งปัจจุบันการเมืองหรือการสื่อสารทางการเมือง
 เป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องรับรู้ว่าการสื่อสารทางการเมืองในรูปแบบนี้
 มักจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมี

Gladiators 3 การเป็นผู้มีบทบาทในชุมชน Community Activists ขอบเขต
 ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้ได้แก่การร่วมกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา
 สังคมการทำงานร่วมกับกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมการเป็นสมาชิกที่มีความ
 กระตือรือร้นขององค์การที่มีบทบาทเกี่ยวกับกิจการสาธารณะอื่นๆและติดต่อกับ
 ทางราชการในเรื่องปัญหาสังคมผู้มีบทบาทในชุมชนมีลักษณะคล้ายกับเจ้า
 หน้าทีพรรคและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงในหลายๆด้านเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความ
 กระตือรือร้นสูงและมีระดับความผูกพันทางใจกับชุมชนสูงเช่นเดียวกันจะแตก
 ต่างกันคือ 13 ผู้มีบทบาทในชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคและการรณรงค์หา
 เสียงน้อยกว่าผู้มีบทบาทในพรรคการเมือง 4 การติดต่อกับทางราชการ
 Contracting Officials การมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะ
 เช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่องภาษีโรงเรียนการทำถนนการตรวจสอบ
 ความมั่นคงทางสังคมเป็นต้นการมีส่วนร่วมแบบนี้มีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเอง
 เท่านั้นการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบดังกล่าวนี้เกือบจะไม่ใช้การมีส่วน
 ร่วมทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริงแต่เรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่าการมี
 ส่วนร่วมอย่างแคบ Parochial Participation 5 การเป็นผู้ประท้วง Protestors
 ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้คือการเข้าร่วม
 เดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดการจลาจลเพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางอย่างซึ่ง
 เกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้องการประท้วงอย่างแข็งขันและเปิดเผยต่อ
 สาธารณะชนถ้ารัฐบาลกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมการเอาใจใส่กับการชุมนุม
 ประท้วงการเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วงรัฐบาลและการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่
 ไม่ยุติธรรม 6 การเป็นผู้สื่อข่าว Communicators รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 ในลักษณะนี้มีขอบเขตของกิจกรรมคือการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
 การเมืองการส่งจดหมายสนับสนุนผู้นำเมื่อเขาทำดีการเข้าร่วมอภิปราย
 การเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

สังคมผู้มีบทบาทในชุมชนมีลักษณะคล้ายกับเจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าที่
 รณรงค์หาเสียงในหลายๆด้านเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงและมีระดับ
 ความผูกพันทางใจกับชุมชนสูงเช่นเดียวกันจะแตกต่างกันคือ 13 ผู้มีบทบาทใน
 ชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับพรรคและการรณรงค์หาเสียงน้อยกว่าผู้มีบทบาทใน
 พรรคการเมือง 4 การติดต่อกับทางราชการ Contracting Officials การมีส่วน
 ร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะเช่นการติดต่อกับทางราชการใน
 เรื่องภาษีโรงเรียนการทำถนนการตรวจสอบความมั่นคงทางสังคมเป็นต้นการมี
 ส่วนร่วมแบบนี้มีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้นการเข้ามีส่วนร่วมทาง
 การเมืองรูปแบบดังกล่าวนี้เกือบจะไม่ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความ
 หมายที่แท้จริงแต่เรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่าการมีส่วนร่วมอย่างแคบ Parochial
 Participation 5 การเป็นผู้ประท้วง Protestors ขอบเขตของกิจกรรมในการมี
 ส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบนี้คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้
 เกิดการจลาจลเพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูก
 ต้องการประท้วงอย่างแข็งขันและเปิดเผยต่อสาธารณชนถ้ารัฐบาลกระทำในสิ่ง
 ที่ผิดศีลธรรมการเอาใจใส่กับการชุมนุมประท้วงการเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วง
 รัฐบาลและการปฏิเสธการยอมรับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม 6 การเป็นผู้สื่อข่าว
 Communicators รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะนี้มีขอบเขต
 ของกิจกรรมคือการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการส่งจดหมายสนับสนุน
 ผู้นำเมื่อเขาทำดีการเข้าร่วมอภิปรายทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
 การเมืองแก่เพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู่การให้ความสนใจกับทางราชการและ
 เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์กิจกรรมแต่ละอย่างต้องการแลกเปลี่ยน
 ข่าวสารระหว่างภายในชุมชนผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบ
 ของผู้สื่อข่าวนี้มักเป็นพวกที่มีการศึกษาสูงมีข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมี
 ความสนใจการเมืองมากด้วยผู้สื่อข่าวทางการเมือง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองสรุปกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนได้แก่ ๑. การมีส่วนร่วมในการวางแผนประกอบด้วย การรับรู้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม ๒. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดำเนินการประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจ ๓. การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์หรือผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรมกระบวนการที่ 2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดำเนินการได้แก่ การเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และการตัดสินใจกระบวนการที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์หรือผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้นวารสารหาญพานครธรรม์ Journal of MCU Nakhondhat 37 กระบวนการที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลได้แก่ ความพยายามที่จะประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และพิจารณาวิธีการที่จะดำเนินการต่อเนื่องประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การประเมินด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลนครสกลนคร 1 สภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของเทศบาลนครสกลนคร สภาพทั่วไปของเทศบาลนครสกลนครเดิมมีสถานะเป็นเทศบาลเมืองสกลนคร ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2479 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครสกลนครเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลนครภายในเขตเทศบาลเป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เป็นเทศบาลอันดับที่ 27 ของประเทศและอันดับ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทศบาลนครสกลนครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในหลายด้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2563 เทศบาลนครสกลนคร 2562 ได้แก่อำนาจโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองการบริหารมีการพัฒนาส่งเสริมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

๑๗๒๒๓ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลไว้ ๒ ประการได้แก่ 21 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Stimuli หมายถึงลักษณะของระบบสังคม Social System และสภาพการณ์ทางการเมือง Political Setting ซึ่งไม่เพียงจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีผลให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตที่สถานและทางเลือกต่างๆ ของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลแต่ละบุคคลแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันจะ

ขององค์กรทางการเมืองเช่นพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มผลักดัน 17 4 การเป็นสมาชิกที่ไม่กระตือรือร้นขององค์กรทางการเมือง 5 การเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นขององค์กรที่มีลักษณะกึ่งองค์กรทางการเมือง Quasi political organization เช่นกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในบางประการ 6 การเป็นสมาชิกที่ไม่กระตือรือร้นขององค์กรที่คล้ายคลึงกับองค์กรทางการเมือง 7 การเข้าร่วมประชุมในที่สาธารณะและการเดินขบวน 8 การพูดคุยสนทนากันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการ 9 การให้ความสนใจในเรื่องราวทางการเมืองโดยอาศัยสื่อสารมวลชนต่างจากแนวคิดดังกล่าวสามารถแบ่งระดับที่นิสัยและนักศึกษาจะมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ดังนี้ 1 การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2 การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 3 การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง 4 การรณรงค์ให้ความรู้ทางการเมือง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง Millbrath 1977 30 32 ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของปัจเจกบุคคลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประการได้แก่ 18 1 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม Environment Stimuli หมายถึงลักษณะของระบบสังคม Social System และสภาพการณ์ทางการเมือง Political Setting ซึ่งไม่เพียงจะกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีผลให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตที่สถานและทางเลือกต่างๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคคลแต่ละคนแม้จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันก็จะรับสิ่งเร้าจากระบบการเมืองและสังคมได้ไม่เท่ากันเพราะเขาจะเลือกรับรู้และเลือกสรรเฉพาะสิ่งเร้าที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตนเท่านั้น 2 ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล Personal Factors

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การพัฒนาทางการเมืองหมายถึงการเสริมสร้างให้ระบบการเมืองเอื้อหรือส่งเสริมต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้บริหารอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจต่างๆทางการเมืองจะต้องเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสนองตอบประชาชนและเราอาจสรุปได้ว่าระบบการเมืองที่มีคุณลักษณะดังกล่าวคือระบอบประชาธิปไตยและการ

มากโดยเฉพาะอำนาจในการริเริ่มนโยบายใหม่แทบจะไม่มีเลยดังนั้นระบบการเมืองที่สามารถระดมสรรพกำลังและอำนาจของรัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีสทวิทยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนา กับมุมมองในการพัฒนาการเมือง 45 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ธานีอยู่อย่างจำกัดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมแสดงว่าระบบสังคมนั้นมีระดับการพัฒนาทางการเมืองสูง 210 การพัฒนาทางการเมืองคือมิติหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม Political development as one aspect of multi Dimensional process of social change แนวทางความคิดนี้มีความเห็นว่รูปแบบทั้งหมดของการพัฒนาทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดไม่มีการพัฒนาด้านใดที่เป็นอิสระจากกันโดยสิ้นเชิงอาทิความทันสมัย modernization เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองดังนั้นกระบวนการพัฒนาทางการเมืองจึงเป็นมิติหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกัน Blackmer and Millikan 1961 จากแนวทางคิดและทัศนะที่หลากหลายเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองตามที่ไพย์ Pye ได้นำเสนอไว้เมื่อพิจารณาในสาระสำคัญจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทางการเมืองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความพยายามในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นเราอาจสรุปว่าการความหมายใหม่ของการพัฒนาทางการเมืองได้ว่าการพัฒนาทางการเมืองหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพและเอื้อหรือส่งเสริมต่อการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและระบบการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือระบบการเมืองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้

ร่วมทางการเมืองที่จำกัดอยู่แต่เฉพาะชนชั้นนำตามแบบของสังคมจารีตประเพณีสมวลชน โดยให้เห็นว่าในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือการระดมสรรพกำลัง mobilization และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของมวลชนคนจำนวนมากพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยความคิดอันนี้คือมองว่าการพัฒนาการเมืองเหมือนหรือควรเหมือนการสร้างสถาบันและการปฏิบัติประชาธิปไตยเป็นแนวความคิดที่ถือว่ารูปแบบของการพัฒนาการเมือง

การให้สวัสดิการและการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างน้อยในระดับหนึ่ง ๓ .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการดำเนินงานของชาติ ซึ่งมีลักษณะที่ ๓ รัฐบาลมีอำนาจครอบคลุมทั้งประเทศประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอิทธิพล ๓ ของลัทธิชาตินิยมและมีความเป็นพลเมืองของรัฐอย่างแท้จริงสถาบันของรัฐจะต้องสามารถดำเนิน ๓ นโยบายที่สะท้อนให้เห็นถึงลัทธิชาตินิยมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชาติกล่าวอีกนัยหนึ่ง ๓ คือพัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างชาติ ๓ 14 ๓ ๓ 4 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบบริหารและกฎหมายใน ๓ ความหมายของการพัฒนาระบบราชการและระบบกฎหมายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยทันกับสภาพ ๓ ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ๓ 5 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ๓ เป็นการขยายการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่จำกัดอยู่ชนชั้นนำตามแบบของสังคมจารีตประเพณีมาสู่ ๓ มวลชนโดยเห็นว่าในระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็น ๓ สิ่งทีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ๓ 6 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยความหมายนี้ ๓ มีผู้นิยมใช้กันมากแต่ถูกโจมตีเสมอว่าเป็นความหมายที่ลำเอียงเพราะเห็นว่าระบบการเมืองใน ๓ รูปอื่นที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นระบบที่พัฒนา ๓ 7 .พัฒนาการเมืองเป็นเรื่องของความมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงที่เป็น ๓ ระเบียบหลายคนมีความเห็นว่าประชาธิปไตยขัดกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถ ๓ รักษาเสถียรภาพทางการเมืองได้ฉะนั้นพัฒนาการเมืองจึงเป็นเรื่องของความสามารถของ ๓ ระบบการเมืองในการรักษาเสถียรภาพและดูแลให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีระเบียบไม่วุ่นวาย ๓ ความวุ่นวายไม่ควรจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการเมืองควรจะเป็นเรื่อง

การใช้สิทธิทางการเมืองและในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคในทางกฎหมายประชาชนจะต้องมีความเสมอภาคที่จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ของรัฐฯ โดยคำนึงถึงความสามารถที่เหมาะสมเป็นเกณฑ์ประชาชนจะต้องได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับบริการจากรัฐบาลทั้งบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขสวัสดิภาพและสวัสดิการความสามารถของระบบการเมือง Capacity ๑ ความสามารถของระบบการเมืองจะสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ทำให้ระบบการเมืองและกระบวนการทางการเมืองสามารถเปิดกว้างให้กลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองสามารถถือครองและใช้อำนาจนี้รวมทั้งประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นพัฒนาการทางการเมืองจึงวารสารจรเพชรบุรีปริทรรศน์ JOURNAL OF MCU PHETCHABURI REVIEW 9 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองโดยพลังทางสังคมและเศรษฐกิจโดยทั่วไปเป็นตัวผลักดันชียอนันต์สมทวณิช 2538 การพัฒนาทางการเมืองคือเป้าหมายและกระบวนการทางการเมืองได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางการเมืองและกิจกรรมทางการเมืองที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองที่ปรารถนาที่พึงประสงค์ปัญหาทางเสรี 2544 การพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบกับการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยมีส่วนประกอบอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอยู่ 5 ประการวิสุทธิโพธิ์แทน 2544 ได้แก่ 1 ความเป็นผู้นำทางการเมือง 2 สถาบันทางการเมือง 3 อุดมการณ์ทางการเมือง 4 การสนับสนุนจากมวลชน 5 การระดมทรัพยากรองค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมืององค์ประกอบอันเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองจากผลงานของพาย Pay ออกเป็น 5 ประการสมบัติ อารังธัญวงศ์ 2550 ดังนี้ 1 ความเท่าเทียมกัน Equality มีความหมายครอบคลุมทั้งความเท่าเทียมกันทางกฎหมายความเท่าเทียมกันในสิทธิทางการเมืองและความเท่าเทียมกันที่ประชาชนจะได้รับจากการให้บริการของรัฐทั้งทางบริการด้านการศึกษาสาธารณสุขตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2 ความสามารถของระบบการเมือง Capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะสนองตอบความต้องการของประชาชนทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง โดยที่ระบบการเมือง

ระบบการเมืองที่มีระดับการพัฒนาสูงจะสามารถผลักดันกระบวนการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมอุตสาหกรรม๓สมรรถนะของระบบการเมืองยังมีความหมายครอบคลุมถึงการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๔สมรรถนะของระบบการเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์กับความเป็นเหตุเป็นผลในการบริหารและกำหนดนโยบายสาธารณะ๓การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องเสริมสร้าง

จากรัฐอย่างเท่าเทียมกันรูปแบบการจัดแสดงการเคลื่อนไหวแสดงหลักความเสมอภาคทางโอกาสผ่านภาพเปรียบเทียบการได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันแม้ว่าจะต่างฐานะกัน 2 ความสามารถของระบบการเมือง capacity หมายถึงความสามารถที่ระบบการเมืองจะสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในทางการเมือง เศรษฐกิจสังคมถ้าระบบการเมืองมีสมรรถนะสูงนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนั้นสมรรถนะของระบบการเมืองยังครอบคลุมไปถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ Implementation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency and Effectiveness ประเด็นนี้ที่ยะกุล 2527 42 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพึงพิศคุณดาภัย 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโชคกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ขาดปัญญา ดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิด

ให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆของรัฐจะต้องได้รับการจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบ๒การแบ่งแยกโครงสร้างทางการเมืองการปกครองตามความชำนาญเฉพาะไม่ได้หมายความว่า เป็นการแบ่งแยกองค์กรของรัฐให้เป็นอิสระโดยไม่เกี่ยวข้องกันแต่หมายถึงความเป็นอิสระที่มีการทำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน๔การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture ๓๔สมบัติธำรงธัญญวงศ์การเมืองไทยกรุงเทพมหานครเสมา

การเมืองมีสมรรถนะสูงนโยบายสาธารณะที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจของระบบการเมืองจะผลักดันให้มีการพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนั้นสมรรถนะของระบบการเมืองยังครอบคลุมไปถึงการนโยบายนโยบายไปปฏิบัติ Implementation ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิภาพ Efficiency and Effectiveness ประเด็นนี้ทฤษฎี 2527 42 3 การแบ่งโครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพงพิชญศุนดาภัย 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลจะพบใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2559 13 สังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนค่อนข้างมีการศึกษาดีและประชาชนเป็นชนชั้นกลางมากประจวบอัมพะเศว 2546 91 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อยระบบ

๒๖๑สังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีแบบไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบารมีดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงมุ่งที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิต๒สังคมที่ประชาชนได้รับการศึกษาและได้รับการฝึกฝนให้รู้จักคิดแบบมีเหตุผลซึ่งเรียกว่าเป็นความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ดังนั้นการเสริมสร้างให้ประชาชนมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาทางการเมืองเพื่อการดำรงรักษาระบบการเมืองที่ดีให้มีเสถียรภาพมั่นคง๔ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy ความ

โครงสร้างทางการเมืองให้มีความแตกต่างและมีความชำนาญเฉพาะ Differentiation and Specialization เป้าหมายของการพัฒนาระบบการเมืองจะต้องส่งเสริมให้โครงสร้างทางการเมืองมีความแตกต่างกันตามภารกิจและมีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนดังนั้นหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลจะต้องจัดตั้งให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบจะได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจจากบริการของรัฐบาลพงพิชญศุนดาภัย 2529 62 4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผล Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือโซกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลจะพบใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2559 13 สังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนค่อนข้างมีการศึกษาดีและประชาชนเป็นชนชั้นกลางมากประจวบอัมพะเศว 2546 91 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อยระบบการเมืองใดก็ตามที่มีระบบย่อยที่มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระแสดงว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจ Centralization ลักษณะการรวมศูนย์อำนาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการล่าช้าเพราะผู้บริหารอยู่ห่างไกลจากสภาพปัญหาอันแท้จริงของประชาชนและความผูกพัน Commitment ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนหากระบบการเมืองเป็นการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความ

เป็นอิสระของระบบย่อยได้แก่การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์เป็นต้นระบบการเมืองที่มีการรวมศูนย์อำนาจ Centralization เป็นระบบการเมืองที่ระบบย่อยมีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระเลยจึงขาดความผูกพันในการสนองตอบความต้องการของประชาชนระบบการเมืองที่มีการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระความเป็นอิสระจะรวมถึงความเป็นอิสระในการปกครองตนเองความเป็นอิสระในการพิจารณาปัญหาและความต้องการของ

Secularization of Political Culture โดยทั่วไปสังคมแบบดั้งเดิมที่ปกครองแบบอำนาจนิยมมักปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในจารีตประเพณีโดยไม่มีเหตุผลยึดถือ โชคกลางปลูกฝังให้ประชาชนเห็นว่าผู้ปกครองเป็นผู้มีบุญบารมีส่วนประชาชนที่ยากจนเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนดังนั้นการพัฒนาทางการเมืองจึงเน้นส่งเสริมให้ประชาชนใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตมีเหตุผลในการกำกับดูแลตรวจสอบระบบการเมืองอย่างใกล้ชิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีเหตุผลจะพบใน Journal of Modern Learning Development ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคมธันวาคม 2559 13 สังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนค่อนข้างมีการศึกษาดีและประชาชนเป็นชนชั้นกลางมากประจวบอัมพะเสวก 2546 91 5 ความเป็นอิสระของระบบย่อย Subsystem Autonomy องค์ประกอบของการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความเป็นอิสระของระบบย่อยระบบการเมืองใดก็ตามที่มีระบบย่อยที่มีความเป็นอิสระน้อยหรือไม่มีความเป็นอิสระแสดงว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบศูนย์รวมอำนาจ Centralization ลักษณะการรวมศูนย์อำนาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้บริการล่าช้าเพราะผู้บริหารอยู่ห่างไกลจากสภาพปัญหาอันแท้จริงของประชาชนและความผูกพัน Commitment ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนหากระบบการเมืองเป็นการกระจายอำนาจ Decentralization จะทำให้ระบบย่อยมีความเป็นอิสระสูงเช่นหน่วยงานระดับล่างมีอิสระในการปกครองตนเองตลอดจนมีอิสระในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาชีวิตและชุมชนของตนดังนั้นความเป็นอิสระของหน่วยย่อยต่างๆได้แก่การให้อิสระแก่หน่วยการปกครองท้องถิ่นระบบพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ประจวบอัมพะเสวก 2546 93 แนวทางในการพัฒนาทางการเมืองของไทย

นามธรรมให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองรัฐบาลที่มีความสามารถในการก่อให้เกิดการกระจายรายได้สินค้าและบริการตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าของสังคมอื่น ๆ เช่นอำนาจและอิทธิพลรัฐบาลนั้นก็อาจรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ได้จ้กวิกฤตการณ์เรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Integration Crisis ซึ่งเหลือมล้ำและเกี่ยวเนื่องกันกับวิกฤตการณ์ของความชอบธรรมการแจกแจงทรัพยากรและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นคือถ้ารัฐบาลไร้ความสามารถในการสนองตอบในรูปของการแจกแจง

ให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดรัฐบาลต้องมีความสามารถในการก่อให้เกิดการกระจายรายได้สินค้าและบริการยกตัวอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลปัจจุบันเหมือนที่ David Easton 1967 p50 กล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในการแจกแจงสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อสังคม โดยส่วนรวมโดยมีเอกลักษณ์ในการใช้กำลังบังคับเพื่อให้เป็นไปตามนั้นรัฐบาลจะต้องมีนโยบายสาธารณะเข้ามาให้กับประชาชนผู้รอรับการพัฒนาจากรัฐบาล 6 วิกฤตการณ์เรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Integration Crisis หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่มีการแจกแจงทรัพยากรนั้นคือรัฐบาลไร้ความสามารถในการตอบสนองของความต้องการของประชาชนถ้าหากว่ารัฐบาลไทยสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตที่กล่าวมานั้นประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านการเป็น Small Power เป็น Great Power ได้เลยในอนาคต 240 วารสารพุทธมัตถศุนย์วิจัย ธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตารามปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2564 บรรณานุกรมพิริยะผลพิรุฬห์ 2563 สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 จาก www.connidaach piriya nidaach Almond and Powell 1966 Comparative Politics A Developmental Approach Boston Little Brown and Co Badie Bertrand Dirk Berg Schlosser and Leonardo Morlino 2011 International encyclopedia of political science Thousand Oaks Calif SAGE Publications CE Black 1966 The Dynamics of Modernization NY Harper and Row David Easton 1967 A Framework For Political Analysis N J Prentice Hall Inc Foucault M 1991 Governmentality In G Burchell C Gordon P Miller Eds The Foucault Effect Studies in Governmentality Chicago The University of Chicago Press

ทอมดี้เกะเทยสาวประเภทสองคนข้ามเพศรวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วยแต่ภายหลังมีแนวโน้มว่าจะเรียกกลุ่มนี้คือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 39 ๔๐นอกจากนี้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีความหมายมาจากในภาษาอังกฤษย่อว่า LGBT หรือ GLBT ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า Lesbian เลสเบียน Gay เกย์ Bisexual ไบเซ็กชวลและ Transgender Transsexual คนข้ามเพศมีการใช้คำว่า LGBT ที่ใช้ในการแทนวลีสังคมเกย์ Gay community ที่ในหลาย

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภาษาอังกฤษย่อว่า LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า lesbian (เลสเบียน), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล), และ transgender / transsexual (คนข้ามเพศ)มีการใช้คำว่า LGBT มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลงมาจาก "LGB" ที่ใช้ในการแทนวลี "สังคมเกย์" (Gay community) ที่ในหลายๆกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่รู้สึกว่ารึวมกับกลุ่มคนพวกนี้ได้ถูกต้องตามที่กล่าวในการใช้สมัยใหม่ LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคมและในบางครั้งอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศแทนการระบุว่าเป็นเลสเบียนเกย์ไบเซ็กชวลหรือคนข้ามเพศคำนี้ในภาษาอังกฤษยังมีการนำมาปรับใช้ในสังคมกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสื่อมวลชนในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างถูกต้องตามที่กล่าวโดยในการใช้สมัยใหม่ LGBT หมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี Sexuality และลักษณะการแสดงออกทางเพศในทางสังคมและหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศแทนการระบุว่าเป็นเลสเบียนเกย์ไบเซ็กชวลหรือคนข้ามเพศ 40 ๔๑สรุปได้ว่าความหลากหลายทางเพศ Gender Diversity หมายถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศและรวมถึงการปฏิบัติตัวและการมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างจากธรรมชาติไม่ใช่

กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในภาษาอังกฤษย่อว่า LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของคำว่า lesbian (เลสเบียน), gay (เกย์), bisexual (ไบเซ็กชวล), และ transgender / transsexual (คนข้ามเพศ)มีการใช้คำว่า LGBT มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลงมาจาก "LGB" ที่ใช้ในการแทนวลี "สังคมเกย์" (Gay community) ที่ในหลายๆกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่รู้สึกว่าอธิบายกลุ่มคนพวกนี้ได้อย่างถูกต้องตามที่กล่าวในการใช้สมัยใหม่ LGBT มีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคมและในบางครั้งอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มรักต่างเพศแทนการระบุว่าเป็นเลสเบียนเกย์ไบเซ็กชวลหรือคนข้ามเพศคำนี้ในภาษาอังกฤษยังมีการนำมาปรับใช้ในสังคมกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและสื่อมวลชนในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ถูกละเมิดสิทธิในหลายๆเรื่องและรวมไปถึงสิทธิบางประการที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับคนในเพศปกตินอกจากนั้นสังคมยังกีดกันสิทธิหรือให้โอกาสความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเองของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนื่องจากอคติความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นการกีดกันในการรับตำแหน่งบริหารที่สูงขึ้นการได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำองค์กร รวมไปถึงการไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วม

บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือที่เรียกโดยย่อว่ากลุ่มการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาซึ่งมุ่งสนับสนุนและวรรณภาสรีระศิริ 4 บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศที่มาจากคำว่า Lesbian Gay Bisexual and Transgender หมายถึงหญิงรักหญิงชายรักชายผู้ที่รักสองเพศและผู้ข้ามเพศกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศจัดได้ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมการที่ตัวตนและรสนิยมทางเพศของเขาเหล่านี้ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานทางสังคมทำให้กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนี้ถูกเบียดขับกลายเป็นคนชายขอบที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติการกีดกันไม่ได้สิทธิต่างๆเทียบเท่ากับผู้ที่ตัวตนและรสนิยมทางเพศตามที่เป็นไปตามครรลองไปจนถึงการถูกตราว่ารสนิยมทางเพศของเขาเหล่านั้นผิดกฎหมายและในบางกรณีก็อาจถูกทารุณจนถึงแก่ชีวิตกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องกลายเป็นเป้าของการถูกโจมตีในฐานะของกลุ่มคนที่ไม่มีความดีธรรมขัดกับหลักศาสนาหรือแม้กระทั่งมองว่าผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั่วไปกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศยังคงได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมักถูกนำเสนอออกมาในเชิงลบเช่นเป็นผู้ที่มีอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงก้าวร้าวนอกจากนั้นสังคมยังกีดกันสิทธิหรือโอกาสความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านเองของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนื่องจากอคติความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่อกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศเช่นการกีดกันในการรับตำแหน่งบริหารระดับสูง เป็นต้นการต้องเผชิญหน้ากับการกีดกันในลักษณะ

จากค่านิยมบรรทัดฐานและระบบวิธีคิดวิธีปฏิบัติเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การ แสดงออกทางเพศความคิดเกี่ยวกับศรัทธากิจเป็นระบบความคิดอัตลักษณ์ที่มีความหมายทางสังคมมิติทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมกำหนด และสร้างความหมายแก่เรื่องเพศในหลากหลายสามารถแยกประเภทของเพศวิถีได้แก่ 47 ๔๘๑เพศวิถีที่อาจจะก่อให้เกิดการสัมพันธ์เพศวิถีที่ไม่อาจจะก่อให้เกิดการสัมพันธ์ศรัทธาคุณลักษณะโพลีโยธินโครงการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพทางเพศกับการเมืองกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้า๒๕๕๙หน้า

in the mind of people This is the feeling arising from the process of power relations among the different living groups of transgender women in Thailand Keywords Transgender Woman Image Sexually Diverse Groups Transgender Woman Gender แนวคิดความหลากหลายทางเพศสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างมีเพศสรีระ Sex เป็นเครื่องกำหนดกลุ่มพื้นฐานทางสังคมซึ่งแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงจากนั้นจะถูกหล่อหลอมโดยสังคมเพื่อให้เพศสรีระทั้งสองมีเพศภาวะ Gender ซึ่งหมายถึงมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับความเป็นหญิงและความเป็นชายตามที่เกิดมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าสังคมจะหล่อหลอมเพศภาวะมาดีแล้วแต่ก็พบได้ว่าในปัจจุบันเพศวิถี Sexuality ซึ่งหมายถึงวิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหล่อหลอมสร้างจากค่านิยมบรรทัดฐานและระบบวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่กำหนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุมกฤษฎาอาชาวนิจกุล 2554 จึงอาจนำมาซึ่ง 256 Journal of Social Science and Buddhist Anthropology Vol6 No7 July 2021 ความหลากหลายทางเพศดังที่พบเห็นได้ในปัจจุบันความหลากหลายทางเพศ LGBT ได้แก่การมีเพศวิถีที่แตกต่างจากเพศวิถีปกติซึ่งได้แก่เพศชายหรือเพศหญิงแต่ทั้งเพศชายและเพศหญิงบางส่วนอาจมีความไม่ปกติทางจิตใจและไม่พอใจในเพศวิถีที่ติดตัวมาจึงนำมาซึ่งการเกิดความหลากหลายทางเพศขึ้นได้แก่เลสเบียน Lesbian ชายรักชายหรือเกย์ GAY คนรักสองเพศ Bisexual และคนข้ามเพศ UNDP APTN 1994 ความเป็นมาของความหลากหลายทางเพศนฤพนธ์ด้วงวิเศษกล่าวว่าความหลากหลายทางเพศเป็นความคิดที่ต้องการ

คนอื่นเห็นเราเป็นอย่างไรเราก็นำเสนอตัวเองอย่างนั้นอาจด้วยทรงผมหรือเสื้อผ้าเพื่อเอาความเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกอื่น ๆ มิติของพฤติกรรมและกิริยามารยาทความเป็นตัวตนในทางเพศการกระทำแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือความรู้สึกที่เรามองคนอื่นนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัว (4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (Attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรักรักให้รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศเท่านั้นแต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศเพราะคนที่รักเพศเดียวกันก็จะรักกับคนที่เพศสภาวะเดียวกับเราเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดออกจากกรอบนี้ซึ่งถ้าหลุดออกจากกรอบนี้คือสามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคนทุกเพศทุกรายนอกจากนี้ความรักก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและอื่นๆ อีกด้วย (5) มิติของความสัมพันธ์ (Relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย

(กฤตยาอาชาวนิจกุล, 2554 อ้างถึงในขลิตดาภรณ์สงสัมพันธ์, 2550) ดังนี้ (1) มิติของความปรารถนาการประพฤติปฏิบัติและอัตลักษณ์ (Erotic desires, Practics and Identity) เพศวิถีที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์คือการนิยามตัวเองทางเพศซึ่งเชื่อมโยงกับเพศสภาวะ (Gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิยามตัวเองเพียงอย่างเดียวยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นนิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย (2) มิติการนำเสนอร่างกาย (Appearance and Display) เราอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นอย่างไรเราก็นำเสนอตัวเองอย่างนั้นอาจด้วยทรงผมเสื้อผ้าเพื่อเอาความเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศทางเลือกอื่น ๆ (3) มิติของพฤติกรรมและกิริยามารยาท (Behaviors and Manners) ที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นตัวตนในทางเพศซึ่งการกระทำแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือความรู้สึกที่เรามองคนอื่นนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัว (4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (Attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรักรักให้รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศเท่านั้นแต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศเพราะคนที่รักเพศเดียวกันก็จะรักกับคนที่เพศสภาวะเดียวกับเราเท่านั้นดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดออกจากกรอบนี้ซึ่งถ้าหลุดออกจากกรอบนี้คือสามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคนทุกเพศทุกรายนอกจากนี้ความรักก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติและอื่นๆ อีกด้วย (5) มิติของความสัมพันธ์ (Relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย

ปรากฏตัวของกลุ่มเพอร์สัหรือกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศในระดับบุคคลและกลุ่มองค์กรซึ่งทัศนคติทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สามที่นักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะเด่นได้แต่ยอมรับไม่ได้และการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลายเรื่องดังเรื่องที่ปรากฏในหนังสือชีวิตที่ถูกละเมิดเรื่องเลากระเทยทอมดีหญิงรักหญิงชายรักชายและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจันทรจิราบุญประเสริฐ 2554 เพอร์สัโดยภาพรวมของประเทศไทยเปลี่ยนในทางที่

ในเรื่องเพศอย่างมากการยอมรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยยอมรับกลุ่ม LGBT ในสังคมไทยนั้นเริ่มมีการเปิดพื้นที่ทางสังคมมากในช่วงปี 2540 มีการปรากฏตัวของกลุ่มรักร่วมเพศเป็นจำนวนมากทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มองค์กรจากบทความของกฤตยาอาชาวนิจกุลพบว่าชาวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งรณรงค์เคลื่อนไหวทางสังคมและชาวบุคคลรวมแล้ว 1 345 ชื่นและ 288 ชื่นเป็นชาวที่ภาคภูมิใจความสนใจเกี่ยวกับกลุ่มรักร่วมเพศนี้มากขึ้นผ่านทางนโยบายการเรียกร้องสิทธิต่างๆ และในปี 2545 กลุ่มอัญจารีได้มีการขับเคลื่อนผลักดันจนกระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ยอมรับว่าการรักเพศเดียวกันมิได้เป็นเรื่องผิดปกติหรือเป็นโรคจิตแต่อย่างใดสิ่งที่น่าสนใจที่กฤตยาพยายามพูดถึงคือแม่ที่คนทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สามที่นักวิชาการต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะเด่นได้แต่ยอมรับไม่ได้และการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับสื่อด้วยเช่นกันในการพูดถึงเมื่อหลังปี 2540 ว่าสังคมไทยมีการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเรื่องราวของมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ทำให้กลุ่ม LGBT นั้นเป็นที่ยอมรับโดยไวของสังคมไทยคือสื่อทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารต่างๆ และช่องทางต่างๆ สอดคล้องกับผลการสำรวจของกฤตยาคือพื้นที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือภาพยนตร์ได้เปิดเผยเรื่องราวของเกย์สาวประเภทสองและชายรักชายมานานกว่า 20 ปีแล้วแต่พื้นที่ดังกล่าวนี้เพิ่งเริ่มเปิดหญิงรักหญิงสู่สาธารณะไม่นานนักได้แก่นิตยสาร Tom Act ที่เริ่มในปี 2551 ด้วยจำนวนการพิมพ์เพียง 1 000 เล่มปัจจุบัน 2554 โดยมียอดพิมพ์ถึง 50 000 เล่ม

ดีคือสังคมมีการยอมรับความหลากหลายของเพอร์สัไม่ว่าจะเป็นการยอมรับร่วมทำงานกับภาคราชการหรือการต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ เห็นได้ว่าสถาบันราชภัฏออกระเบียบห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศเคยและหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในวิทยาลัยครู ๓๖ แห่งทั่วประเทศเมื่อ พศ ๒๕๓๙-๕๔๐ แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดซึ่งเป็นผลการรณรงค์ของภาคประชาคมที่ทำงานเรื่องสิทธิของเพศที่สามและสื่อหนังสือพิมพ์ที่เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 50 ๕๐ กล่าวโดยสรุปได้ว่าเพอร์สัหมายถึงค่านิยมบรรทัดฐานและระบบวิธีคิดวิธี

ปีผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทัศนคติในปี 2551 และ 2554 ยังพบว่าทัศนคติที่ยอมรับได้กับความหลากหลายทางเพศมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างในปี 2554 มีการยอมรับมากกว่ากลุ่มตัวอย่างในปี 2551 สังคมไทยเองมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางบวกกับบุคคลเหล่านี้ยอมรับความหลากหลายของเพอร์สัทางเลือกมากขึ้นเห็นได้จากการยอมรับเข้าทำงานภาคราชการหรือการต่อสู้ผลักดันเรื่องสิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญคือการที่สถาบันราชภัฏออกระเบียบห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศเคยและหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในสถาบัน 36 แห่งทั่วประเทศเมื่อ พศ 2539-2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากการรณรงค์ของภาคประชาสังคมที่ทำงานเรื่องสิทธิของเพศที่สามและสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่กฤตยา 2554 กฤตยาอาชาวนิจกุล 2554 วิเคราะห์ว่าบริบทที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องเพอร์สัในสังคมไทยน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านคือ 1 เสรีภาพทางการเมืองนำมาสู่เสรีภาพเพอร์สัคนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยและในระดับโรงเรียนต่างออกมาทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อผู้อื่นการเรียนรู้เรื่องเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กระจายไปอย่างรวดเร็ว 2 การระบอบของเอชไอวีเอดส์และการเติบโตของภาคประชาสังคมประมาณหลัง พศ 2530 มีการขับเคลื่อนเรื่องเพอร์สัเริ่มจากงานเอดส์และเกิดการปรากฏตัวของเกย์และกะเทยที่ทำงานด้านเอดส์รวมถึงการเกิดขององค์กรที่ทำงานด้านสิทธิของคนที่รักเพศเดียวกัน 3 การเติบโตของการสื่อสารสนเทศตั้งแต่ประมาณปี พศ 2540 เป็นต้นมาเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเรียนรู้เรื่องเพศบุคคลสามารถที่จะเรียนรู้เลือกที่จะเข้าถึงเรื่องเพศแบบใดก็ได้ซึ่งกฤตยาอาชาวนิจกุล 2554 สันนิษฐานว่าคนที่เติบโตมากับสังคมไซเบอร์นี้น่าจะมีวิถีทางเพศแตก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๓๙ เป็นอัตลักษณ์หรือลักษณะที่เฉพาะของกลุ่มตนเพียงอย่างเดียวความเหมือนเฉพาะกลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างที่ต่างไปจากกลุ่มอื่นๆหรือลักษณะอื่นๆของคนอื่นสังคมอื่นและอัตลักษณ์ของบุคคล Individual Identity ก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่คนๆนั้นดำรงอยู่เช่นอัตลักษณ์ความเป็นพ่อตามสถานภาพเพศ Gender สังคมและอื่นๆอัตลักษณ์จึงไม่ได้แน่ชัดตายตัวแต่ว่าอัตลักษณ์ทั้งด้านชาติพันธุ์อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคลนั้นมีการเคลื่อนไหวไม่คงที่ปรับเปลี่ยนไปมา Fluidity หรือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์

ชาติพันธุ์และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์เรื่อง Touch of Pink ออนไลน์แหล่งที่มา <http://www.midnightuniv.org/midnight2545document95248.html> 5 พฤศจิกายน 2563 5 ฤกษ์ญาเพ็ญฟูสกุลอัตลักษณ์ การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิดกรุงเทพมหานครคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา 2546 หน้า 1 6 ปิ่นแก้วเหลืองอร่ามศรีอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบกรุงเทพมหานครศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร 2546 หน้า 48 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายนธันวาคม 2563 206 เป็นอัตลักษณ์หรือลักษณะที่เฉพาะของกลุ่มตนเพียงอย่างเดียวซึ่งความเหมือนเฉพาะกลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างที่ต่างไปจากกลุ่มอื่นๆหรือลักษณะอื่นๆของคนอื่นกลุ่มอื่นสังคมอื่นและอัตลักษณ์ของบุคคล Individual identity ก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับบริบทที่คนๆนั้นดำรงอยู่เช่นอัตลักษณ์ความเป็นพ่อตามสถานภาพเพศ Gender สังคมและอื่นๆจะไม่ได้แน่ชัดตายตัวแต่ว่าอัตลักษณ์ทั้งด้านชาติพันธุ์อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคลนั้นมีการเคลื่อนไหวไม่คงที่ปรับเปลี่ยนไปมา Fluidity หรือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ Identity shift ประเวศวะสี 7 กล่าวว่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมยังเป็นวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนในสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆเนื่องจากสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่งวัฒนธรรมชุมชนและท้องถิ่นจึงมีความหลากหลายในชุมชนและท้องถิ่นมีปัจจัยหรือทุนชีวิตในรูปต่างๆเช่นทุนทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคมหรือการอยู่ร่วมกันทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางศาสนธรรมเป็นต้นทุนเหล่านี้ช่วยให้การดำรงชีวิตเป็นไปได้โดยมีความสมดุล Fritiof Capra8 กล่าวว่ในขณะที่ระบบคุณค่าและความเชื่อที่ผู้คนร่วมกันได้สร้างอัตลักษณ์แก่สมาชิกของเครือข่าย

จังหวัดนครราชสีมาผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อเป็นฐานในการศึกษาตั้งนี้กัญจวิจิตรวิรัชารักษ์พระมหาอรุณเปญญารุโณ และสพัตราสันติรุ่งโรจน์ได้วิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยผลการวิจัยพบว่การเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND กัญจวิจิตรวิรัชารักษ์ Kanjira Wijitwatcharak พระมหาอรุณเปญญารุโณ Phramaha Arun Panyaruno สพัตราสันติรุ่งโรจน์ Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom บทคัดย่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายๆด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเป็นรากฐานการต่อสู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันค่าสำคัญขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมความหลากหลายทางเพศ Received 21 September 2019 Revised 19

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างๆก็ต้องการอยาก
ได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มี
ความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิด
พื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและใน
ประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาล
ปัจจุบันที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมี

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY
IN THAILAND กัญจวิจิตรวิชารักษ์ Kanjira Wijitwatcharak พระมหา
อรุณปัญญาธิคุณ Phramaha Arun Panyaruno สุปัตราสันติรุ่งโรจน์
Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut
Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom บทคัดย่อการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay
Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมา
เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทาง
สังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันในหลายด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้
สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้น
ไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้
ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มี
การยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
มากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้น
ต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่
เฉพาะแค่เพศหญิง

การเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทาง
สังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้าน
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทาง
ร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถ
ดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเป็น
รากฐานการต่อสู้เรียกร้องและ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY
IN THAILAND กัญจวิจิตรวิชารักษ์ Kanjira Wijitwatcharak พระมหา
อรุณปัญญาธิคุณ Phramaha Arun Panyaruno สุปัตราสันติรุ่งโรจน์
Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut
Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom บทคัดย่อการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay
Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมา
เคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทาง
สังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันในหลายด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้
สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้น
ไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้
ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มี
การยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
มากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้น
ต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่
เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของ
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเป็นรากฐานการต่อสู้เรียกร้อง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบัน 57 ๕๘ ชีษณพงศ์ นิติวานา และวรรณภา สิริศิริ ได้วิจัยเรื่อง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๗ ผลการวิจัยพบว่า ในสมัยของประธานาธิบดีโอบามามีการผลักดันกฎหมายที่เป็น การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับรัฐบาลกลางหลายฉบับ รวมถึง การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการผลักดันเรื่องการส่งเสริมสิทธิของผู้มีค

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2560 132 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ค.ศ. 2009-2017 Promotion of LGBT Human Rights in the United States during the Obama Administration 2009-2016 ชีษณพงศ์ นิติวานา 1 และวรรณภา สิริศิริ 2 Chidsanupong Nitiwana³ and Wannapa Leerasiri⁴ บทความนี้ศึกษาความ วิจัยฉบับนี้เป็นการสำรวจการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ค.ศ. 2009-2017 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ดำเนินการในเชิงนโยบาย ประการใดบ้าง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ โดยการวิจัยเชิงเอกสารเป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่า ในสมัยของ ประธานาธิบดีโอบามามีการผลักดันกฎหมายที่เป็น การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ มีความหลากหลายทางเพศในระดับรัฐบาลกลางหลายฉบับ รวมถึง การขจัดการ เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการผลักดันเรื่องการส่งเสริมสิทธิของผู้มีความ หลากหลายทางเพศในเวทีนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศในระดับระหว่างประเทศ เป็นการกระทำเพื่อกลบเกลื่อนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นของ สหรัฐอเมริกา ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๗ ประธานาธิบดีโอบามา สหราชอาณาจักร นโยบายต่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกา ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชนของผู้มีความ หลากหลายทางเพศ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 2 คณะรัฐศาสตร์และ รัฐประศาสนศาสตร์

วามหลากหลายทางเพศในเวทีนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลักดัน เรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ๕๘ ๕๙ กัญจิรา วิจิตรวิธราช รัชฎ์พระมหาอรุณปญญารโณ และสุภัตตรา สันติรุ่งโรจน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง สังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย วารสาร มหาคณาจารย์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓๗-๕๘ ๓๗-๓๘

มีความหลากหลายทางเพศเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรี 8 เอกสาร อ้างอิง กนกพร อริยา 2561 การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย ปริญญา มหบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ กัญจิรา วิจิตรวิธราช รัชฎ์พระมหาอรุณปญญารโณ และสุภัตตรา สันติรุ่งโรจน์ 2562 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความ หลากหลายทางเพศในประเทศไทย วารสาร มหาคณาจารย์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๓๗-๕๘ ๓๗-๓๘ คำ ประกาศสิทธิทางเพศปฏิญญาสากลว่าเล่นเขียนว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเพศ 2557 สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2564 จาก http://forsogiorg/p/232/fbclid/IwAR2wYVzk3GJodRT3ls7oMLuIR3z4eNjH_yUJLcsXeo คูชี วิตคูสมรสสิริก ก้าวสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 2563 สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2564 จาก <https://www.lawtuacth.com/summary/seminar/civilpartnership> จัตรีชัย เอมราช 2560 งานวิจัยทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศ หลากหลายในประเทศไทย ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา นักคิด นักคิดศาสตร์ไทย 13 2 120144 Journal of Humanities and Social Sciences SKRU Vol3 No2 July December 2021 27 ชลญณี ลออรุณเนตร พิษณุพร มงคลประภา วิทยุภาวพัฒน์ และ กฤษณ์ ทัต

๔๓ เพศในระดับระหว่างประเทศ เป็นการกระทำเพื่อกลบเกลื่อนการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในด้านอื่นของสหรัฐอเมริกา 58 ๕๙ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และคณะ ได้ วิจัยเรื่อง ความต้องการด้านสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ กรณี ศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผลการวิจัยพบว่า ด้าน การมีเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศ ต้องการความเป็นอิสระส่วนตัวอยู่ใน สังคม โดยไม่ถูกตีตรา การได้รับความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทุกรูปแบบ และต้องการได้รับความเท่าเทียมทางเพศ ด้านสุขภาพทางเพศ ต้องการได้รับการ รักษาพยาบาล

วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า กลุ่มนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความต้องการด้านสิทธิอย่างไรบ้าง โดยผลจากการวิจัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้มีความ หลากหลายทางเพศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถตอบสนองถึง ความต้องการสิทธิที่แตกต่างของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 6 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2564 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษา ความ ต้องการด้านสิทธิของกลุ่มนักศึกษาผู้มีความหลากหลายทางเพศ ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 3 แนวคิดทฤษฎีกรอบแนวคิดจาก การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถประมวลแนวคิดเกี่ยวกับ ความต้องการด้านสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นกรอบแนวคิด ในการวิจัยนี้ รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 ตารางที่ 1 ความต้องการสิทธิของผู้มีความ หลากหลายทางเพศ ความต้องการสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ คำอธิบายแหล่งที่มา 1 สิทธิด้านการมีเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศ ความ เป็นอิสระส่วนตัว เป็นตัวของตัวเอง และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ ปราศจากการกีดกันแบ่งแยกในทุกรูปแบบ มีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย จากการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการบังคับข่มขู่ทางเพศ การแสวงหาค่าประกาศ สิทธิทางเพศปฏิญญาสากลว่าเล่นเขียนว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเพศ 2557 เท็ด เกย์ รดิทช์ แสงเมธี จีร์นัน เตชา และรัตพงษ์ สอนสุภาพ 2563 Journal of Humanities and Social Sciences SKRU Vol3 No2 July December 2021 7 ความต้องการสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ คำอธิบายแหล่ง ที่มา ผลประโยชน์ การล่วงละเมิดทางเพศ และการทารุณกรรม ในทุกรูปแบบ รวมทั้ง มี สิทธิที่จะได้รับความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

อย่างเท่าเทียมกันและต้องการได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาด้านการดำเนินชีวิต
ร่วมเป็นครอบครัวต้องการสมรสและจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายต้องการใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างปกติได้รับการยอมรับจากครอบครัว
และสังคมและต้องการมีบุตรถูกต้องตามกฎหมายงานวิจัยนี้เสนอแนะให้สื่อสาร
สร้างความเข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศไปสู่สังคมให้ตระหนักและ
ลดการล่วงละเมิดทุกรูปแบบควรเตรียมพร้อมบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพ
สามารถรับมือและบริการแก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้

อย่างไรไม่มีอคติและผลักดันกฎหมายให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการ
ปฏิบัติตามอัตลักษณ์อย่างเหมาะสม 59 ๖๐เคตครั้งที่บุญลอยได้วิจัยเรื่องสิทธิเพศ
หลากหลายในฐานะพลเมืองและความต้องการสวัสดิการสังคมในประเทศกำลัง
พัฒนาผลการวิจัยพบว่าการศึกษาเรื่องเพศหลากหลายจะต้องมีความเข้าใจใน
อัตลักษณ์ทางเพศโดยอาศัยทั้งระบบคิดวิถีชีวิตการปรับตัวศักยภาพการให้
คุณค่ากับสิ่งต่างๆรวมทั้งจิตวิญญาณของเพศหลากหลายในการทำความเข้าใจ
ในความหมายของเพศหลากหลายที่มีนัยยะต่อการรับ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ทางเพศต้องการความเป็นอิสระส่วนตัวอยู่ในสังคมโดยไม่ถูกตีตราการได้รับ
ความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทุกรูปแบบและต้องการได้รับความเท่า
เทียมทางเพศด้านสุขภาพทางเพศต้องการได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่า
เทียมกันและต้องการได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาด้านการดำเนินชีวิตร่วมเป็น
ครอบครัวต้องการสมรสและจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต้องการใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างปกติได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสังคม
และต้องการมีบุตรถูกต้องตามกฎหมายงานวิจัยนี้เสนอแนะให้สื่อสารสร้างความ
เข้าใจประเด็นความหลากหลายทางเพศไปสู่สังคมให้ตระหนักและลดการล่วง
ละเมิดทุกรูปแบบควรเตรียมพร้อมบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพสามารถรับมือและ
บริการแก่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้อย่างไม่มีอคติและผลักดัน
กฎหมายให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับการปฏิบัติตามอัตลักษณ์อย่าง
เหมาะสมค่าสำคัญความต้องการสิทธิความหลากหลายทางเพศ Journal of
Humanities and Social Sciences SKRU Vol3 No2 July December
2021 3 Abstract Today gender diversity group is often observed to
lead a life on inequality in terms of legality and rights This study
aimed to explore the need for rights among the gender diversity
community in Prince of Songkhla University Trang Campus It was
developed as qualitative research Eight sample groups with a total
number of 21 participants were selected by purposive sampling
technique to be interviewed based on the application of an indepth
interview method As for the findings this study illustrates the
following key consideration In line with the freedom and gender
equality principle the group

Management Science Pibulsongkram Rajabhat University 9 มากที่สุด
พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 407 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 005 เคตครั้งที่บุญลอย 2562 ทำการศึกษาเรื่องสิทธิเพศหลาก
หลายในฐานะพลเมืองและความต้องการสวัสดิการสังคมในประเทศกำลังพัฒนา
ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาเรื่องเพศหลากหลายจะต้องมีความเข้าใจในอัต
ลักษณ์ทางเพศโดยอาศัยทั้งระบบคิดวิถีชีวิตการปรับตัวศักยภาพการให้คุณค่า
กับสิ่งต่างๆรวมทั้งจิตวิญญาณของเพศหลากหลายในการทำความเข้าใจใน
ความหมายของเพศหลากหลายที่มีนัยยะต่อการรับรู้ความแตกต่างหลากหลาย
ของเพศหลากหลายที่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคไปตามความคาดหวังของสังคมการ
สร้างฐานคิดหรือกรอบวิธีคิดที่อาศัยการทบทวนความรู้ความจริงของเพศหลาก
หลายผ่านเรื่องวัฒนธรรมความเป็นเพศโครงสร้างการกดขี่และความรุนแรงของ
สังคมและอำนาจและแรงกดทับจากสังคมส่งผลให้เกิดการผลิตซ้ำมายาคติทาง
เพศจากบริบทของสังคมที่ปราศจากความเข้าใจและนำไปสู่การเป็นกลุ่มคนชาย
ขอบการศึกษาเพศหลากหลายมาเป็นผลจากการสร้างการเข้าถึงและความ
เข้าใจที่นำไปสู่การสร้างการยอมรับโดยปฏิบัติการทางวิถีชีวิตที่วิพากษ์ความรู้
ความจริงในเพศหลากหลายอันนำไปสู่การพัฒนาเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับ
กลุ่มเพศหลากหลายในสังคมไทยต่อไปวิทยุเทป ไกรศรีและภคดิพัฒน์มณี
2562 ทำการวิจัยเรื่องบรรยากาศภายในองค์กรและความพึงพอใจในงานของ
กลุ่มพนักงานสำนักงานที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศภายใน
องค์กรอยู่ในระดับ

๔๔ขยดมพันธ์สุวรรณและสมศักดิ์สามัคคีธรรมได้วิจัยเรื่องวิเคราะห์ขบวนการ นักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองพศ๒๕๓๒-๒๕๓๗ผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัว เกิดจากการปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทางการเมือง๒ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร๓อิทธิพลทางความคิด ของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ๔การเปลี่ยนผ่านสู่การ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กรนักศึกษาที่เป็นทางการมี บทบาทลดลงส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่

ขยดมพันธ์สุวรรณ a สมศักดิ์สามัคคีธรรม b บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความ ขัดแย้งทางการเมืองพศ 2549 2557 ทั้งในด้านประเด็นการเคลื่อนไหวองค์กร ของขบวนการวิธีการและพื้นที่ในการเคลื่อนไหวตลอดจนบริบททางสังคมอัน เป็นเงื่อนไขของการปรับบทบาทนั้นโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการ สัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทย มีการปรับตัวเกิดจาก 1 การปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคประชาชนในห้วง ความขัดแย้งทางการเมือง 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ 4 การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กร นักศึกษาที่เป็นทางการมีบทบาทลดลงส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่ เป็น ทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้นประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ความ สำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบการระดมทรัพยากรยัง เปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุนจาก สาธารณชนส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนยิ่ง ขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อ ความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไปคำสำคัญ ขบวนการนักศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมความขัดแย้งทางการเมือง a นักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ Email newppmoi@gmail.com b รองศาสตราจารย์ประจำ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วันที่รับ บทความ 18 ตุลาคม 2561 วันที่แก้ไขบทความ 17 มกราคม 2562 และวันตอบ รับบทความ 24 มกราคม 2562 บทความวิจัยวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทย ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองพศ 2549

เป็นทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้นประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ ความสำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบการระดม ทรัพยากรยังเปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุน จากสาธารณชนส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการ สื่อความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไป 61 ๖๒วิภาดาเอี่ยมคงได้วิจัยเรื่องผลสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ของผู้ที่มีความหลากหลาย

ขยดมพันธ์สุวรรณ a สมศักดิ์สามัคคีธรรม b บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความ ขัดแย้งทางการเมืองพศ 2549 2557 ทั้งในด้านประเด็นการเคลื่อนไหวองค์กร ของขบวนการวิธีการและพื้นที่ในการเคลื่อนไหวตลอดจนบริบททางสังคมอัน เป็นเงื่อนไขของการปรับบทบาทนั้นโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการ สัมภาษณ์เชิงลึกผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทย มีการปรับตัวเกิดจาก 1 การปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคประชาชนในห้วง ความขัดแย้งทางการเมือง 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ 4 การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กร นักศึกษาที่เป็นทางการมีบทบาทลดลงส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่ เป็น ทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้นประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ความ สำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้นนอกจากนี้รูปแบบการระดมทรัพยากรยัง เปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุนจาก สาธารณชนส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนยิ่ง ขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อ ความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไปคำสำคัญ ขบวนการนักศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมความขัดแย้งทางการเมือง a นักศึกษาปริญญาโทคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ Email newppmoi@gmail.com b รองศาสตราจารย์ประจำ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์วันที่รับ บทความ 18 ตุลาคม 2561 วันที่แก้ไขบทความ 17 มกราคม 2562 และวันตอบ รับบทความ 24 มกราคม 2562 บทความวิจัยวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษาไทย ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองพศ

และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบบอลลูน Snowball Sampling หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการเลือกแบบลูกโซ่ Chain ๒เป็นการสุ่มที่ไม่มีการกำหนดว่าจะสุ่มใครไว้ล่วงหน้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะ๒สถานีนครศิลปจารุการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS พิมพ์ครั้งที่๑๑กรุงเทพมหานครห้างหุ้นส่วนสามัญบิสิเนสเนสอาร์แอนด์ตี๒๕๕๓หน้า๖๔

สามัญศึกษาชั้นตอนนี้เป็นกรประเมินและรับรองจากผู้เขี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน๑๗รูปคนเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก Indepth Interview จากแบบประเมินแบบมาตรวัดประมาณค่าใน๕ระดับเพื่อประเมินและรับรองในประเด็นความถูกต้องความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการศึกษารววิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณไว้ประกอบด้วยแบบสอบถาม Questionnaire และแบบประเมินจากผู้เขี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สถานีนครศิลปจารุการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS พิมพ์ครั้งที่๑๑กรุงเทพมหานครห้างหุ้นส่วนสามัญบิสิเนสเนสอาร์แอนด์ตี๒๕๖๐หน้า๔๘๕๓ 21 280293 indd 284 29 11 2563 19 01 03 285 รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาลักษณะเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม Questionnaires ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยโดยแบ่งเป็น๓ตอนตั้งนี้ตอนที่๑แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้อตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพและประสบการณ์ในการทำงานเป็นแบบสอบถามเลือก

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่ให้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมแบบสัมภาษณ์และศึกษาข้อคำถามในแบบเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตลอดจนเตรียมเครื่องมือช่วยสัมภาษณ์เช่นเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จากการสัมภาษณ์๓ขั้นตอนดำเนินการสัมภาษณ์ได้แก่ในการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวม

การดังนี้ 1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่ให้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเสริมพุทธจริยธรรมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีธานีผู้วิจัยจะศึกษาประเด็นคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 2 ขั้นตอนดำเนินการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่ามีข้อมูลต่างๆที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับหากผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกเสียงในช่วงใดผู้วิจัยก็จะไม่บันทึกเสียงเลยรายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 33 ดังนี้ 299 วารสารมจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 45 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Quantitative Analysis เป็นหลักก่อนโดยการดำเนินการขั้นแรกคือแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสำรวจ Editing แล้วดำเนินการลงรหัสตามคู่มือการลงรหัส Code Book หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบแบบสำรวจเพื่อความถูกต้องอีก 1 ครั้งแล้วจึงดำเนินการถ่ายรหัสทั้งหลายลงในแบบฟอร์มถ่ายข้อมูล Transfer Sheet บรรจุข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์การสร้างบทสรุปและการพิสูจน์บทสรุปเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆทางวิชาการมาสร้างเป็นบทสรุปร่วมกับข้อมูลที่เชื่อถือได้อีกครั้งหนึ่งโดยเน้นความเชื่อมโยงเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมและตรงต่อข้อเท็จจริงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนา

สอบความถูกต้องของข้อมูลตั้งนี้๑การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีโดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าหากมีการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้วข้อมูลที่ได้อาจเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ถ้าคณะผู้วิจัยพบว่าไม่ว่างจะนาทฤษฎีใดมาใช้ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้มาีความถูกต้อง๒การตรวจสอบสามเส้าด้านคณะผู้วิจัยโดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลจากคณะผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก indepth interview ด้วยตนเองโดยการติดต่อดินหมายขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ทำการคัดเลือกแบบเจาะจง 6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า data triangulation ซึ่งวิธีการตรวจสอบสามเส้าเป็นวิธีการสำคัญในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล Cohen และ Manion โดยนักวิจัยจำนวนมากคาดหมายว่าวิธีการตรวจสอบสามเส้าเป็นแนวทางสำหรับถ้ายืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลสิ่งทีค้นพบซึ่งรูปแบบของการตรวจสอบสามเส้าที่นักวิชาการได้นำเสนอไว้สามารถสรุปได้เป็น 7 รูปแบบดังนี้ 61 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล Data triangulation การตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยไดมานั้นถูกต้องหรือไม่จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลที่ไดมาจากแหล่งต่างๆนั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาีความถูกต้องเช่นเปรียบเทียบข้อมูลวารสารศรศาสตร์ปริทรรศน์ฯ 356 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2564 จากการศึกษาเปรียบเทียบสิ่งทีพูดในทีสาธณะกับขณะพูดส่วนด้ตรวจสอบความแน่นอนของคำพูดในเรื่องเดียวกันแต่คนละเวลาเปรียบเทียบมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆของปรากฏการณ์ทีศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของปรากฏการณ์เดียวกันทีมาจากแต่ละระยะเวลาเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องเดียวกันทีมาจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆคนทีอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นต้น 62 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล Investigator triangulation การตรวจสอบจากผู้

ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งถ้าคณะผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่ามีข้อค้นพบที่ได้มาซึ่งมีความเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้มาซึ่งมีความถูกต้องการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลโดยเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่ามีข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้มาซึ่งมีความถูกต้องทั้งนี้

ต่างๆของปรากฏการณ์ที่ศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของปรากฏการณ์เดียวกันที่มาจากแต่ละระยะเวลาเปรียบเทียบข้อมูลเรื่องเดียวกันที่มาจากผู้ให้ข้อมูลหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นต้น 62 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูล Investigator triangulation การตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่ามีข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาซึ่งมีความถูกต้อง 63 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล Analyst triangulation การใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาจากภาคสนามตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปต่างคนต่างวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อค้นพบแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน 64 การตรวจสอบสามเส้าโดยการทบทวนข้อมูล Review triangulation การให้บุคคลต่างๆที่ไม่ใช่คณะนักวิจัยทำการทบทวนข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ของผู้วิจัยซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสนามวิจัยผลการตรวจสอบสามเส้าโดยวิธีนี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นทั้งด้านความแม่นยำความสมบูรณ์ความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือในการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งทำให้เกิดความคิดหรือการตีความใหม่ๆเพิ่มเติม 65 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บข้อมูล Method triangulation การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ออกมาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีการที่แตกต่างกันแล้วนำมาพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้ออกมาคล่องกันหรือไม่เช่นการนำข้อมูลประเด็นเดียวกันซึ่งเก็บโดยวิธีสนทนากลุ่มมาเปรียบเทียบ

ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์จะตอบสัมภาษณ์หรือปฏิเสธก็ได้และระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสามารถยกเลิกหรือไม่ตอบคำถามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยหรือมีประเด็นที่ไม่ควรเปิดเผยและจะเสนอผลการวิจัยเป็นแบบภาพรวมทั้งนี้ในการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลว่าข้อมูลใดคือกิจจวงศวิวัฒน์นุกิจพจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขพิมพ์๕๕๕หน้า๑๘

และผู้ให้ข้อมูลยินดีให้อุณหภูมิซึ่งท่านมีสิทธิ์จะตอบสัมภาษณ์หรือปฏิเสธก็ได้และระหว่างการสัมภาษณ์ท่านสามารถยกเลิกหรือไม่ตอบคำถาม 73 Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences Vol 3 No 1 January April 2020 โดยไม่มีข้อแม้ใดๆข้อมูลที่ได้จากท่านทั้งหมดจะเก็บไว้เป็นความลับและจะเสนอผลการวิจัยเป็นแบบภาพรวมทั้งนี้ในการนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลโดยจะทำการลงรหัสผู้ให้ข้อมูลแทนการระบุบุคคลและทำการลงรหัสในการนำเสนอข้อมูลแทนการระบุชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลเช่นสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 1 มค 61 ผลการวิจัยในการศึกษาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมคณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตสำนึกแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมและแนวคิดการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาจิตสำนึกความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยได้สร้างเครื่องมือสำหรับการศึกษานโยบายความเป็นพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและความเป็นเมืองของชุมชนในจังหวัดนครปฐมโดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมในด้านที่มีส่วนร่วมตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการดำเนินการมีส่วนร่วมรับผลและดำเนินการมีส่วนร่วมประเมินผลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 375 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงซึ่งมากกว่าเพศชายและเพศทางเลือกคิดเป็นร้อยละ

เสรีภาพและความต้องการในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านต่างๆภายในสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างสังคมของกลุ่ม LGBT Communities รวมทั้งการแสวงหาพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนเพื่อความเป็นอิสระและมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตโดยไม่ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสากลในช่วงแรกไม่ได้ใช้ LGBT เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มแต่จะใช้คำว่า Gay เพื่อแสดงถึงตัวตนของกลุ่มต่างๆที่ทำการเคลื่อนไหวเช่น

คอมมิวนิสต์ทั่วโลกเมื่อประมาณปี 1989 แนวโน้มเช่นนี้ได้เริ่มรุนแรงขึ้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนไหวโดยเน้นการสร้างพื้นที่แคว้นชีวิตของกลุ่มคน 4 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ(LGBT Social Movement)โดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์หลักในการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียกร้องในด้านสิทธิเสรีภาพและความต้องการในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านต่างๆภายในสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างสังคมของกลุ่ม(LGBT Communities)รวมทั้งการแสวงหาพื้นที่ภายในสังคมของกลุ่มคนเพื่อความเป็นอิสระและมีสิทธิเสรีภาพในการดำรงชีวิตโดยไม่ถูกกดขี่ข่มเหงทางเพศขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสากลในช่วงแรกไม่ได้ใช้ LGBT เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มแต่จะใช้คำว่า" Gay "เพื่อแสดงถึงตัวตนของกลุ่มต่างๆที่ทำการเคลื่อนไหวเช่น Gay Rights Movement ซึ่ง" Gay "ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวจะมีแต่เกย์เท่านั้น" Gay "เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้คนอื่นรู้ว่านี่คือขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต่อมาก็คจะเป็น Gay and Lesbian Rights Movement หรือ Lesbian Rights Movement ส่วนคำว่า" LGBT Social Movement "หรือ" LGBT Rights Movement "เพิ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่นานมานี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้เรียกได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่(New Social Movement)ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน(Collective Identity)ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนี้ก็คือความเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศ

Gay Rights Movement ซึ่ง Gay ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวจะมีแค่ LGBT เท่านั้น Gay เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้คนอื่นรู้ว่านี่คือขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต่อมาก็จะเป็น Gay and Lesbian Rights Movement หรือ Lesbian Rights Movement ส่วนคำว่า LGBT Social Movement หรือ LGBT Rights Movement ฟังจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่นานมานี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้เรียกได้ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ที่ทำการเคลื่อนไหวเช่น Gay Rights Movement ซึ่ง "Gay ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกของกลุ่มหรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวจะมีแค่เท่านั้น" Gay "เปรียบเทียบเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงให้คนอื่นรู้ว่านี่คือขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศต่อมาก็จะเป็น Gay and Lesbian Rights Movement หรือ Lesbian Rights Movement ส่วนคำว่า" LGBT Social Movement "หรือ" LGBT Rights Movement "ฟังจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่นานมานี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้เรียกได้ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่(New Social Movement) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน(Collective Identity) ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนี้ก็คือความเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่อยู่นอกเหนือจากกรอบโครงสร้างของสังคมซึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกก็จะมีกลุ่มหรือองค์กร 4 ฝูงพงษ์ไพจิตร."ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่? \\\",เอกสารในการประชุมนักวิจัยเรื่องโครงการพลวัตเศรษฐกิจการเมืองไทย พ.ศ. 2543 :ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเสนอที่ห้อง Alumni ศศนิเวศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 สิงหาคม 2542 . 6 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆที่พวกเขาควรจะได้รับในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆในประเทศไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงพ.ศ. 25305 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคเอดส์และผู้ป่วยคนแรกที่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคเอดส์ก็คือเกย์ตั้งนั้นคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจอย่างผิดๆและเหมารวมว่ากลุ่มเกย์คือพาหะของโรคเอดส์ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้

๕๒ นี้ก็คือความเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่อยู่ นอกเหนือจากกรอบโครงสร้างของสังคมซึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกก็จะมีกลุ่มหรือองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆที่พวกเขาควรจะได้รับในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆในประเทศไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงพศ๒๕๓๐0๑ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่

ต่อมาก็จะเป็น Gay and Lesbian Rights Movement หรือ Lesbian Rights Movement ส่วนคำว่า" LGBT Social Movement "หรือ" LGBT Rights Movement "ฟังจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่นานมานี้ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนี้เรียกได้ว่าเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่(New Social Movement) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน(Collective Identity) ซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนี้ก็คือความเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่อยู่นอกเหนือจากกรอบโครงสร้างของสังคมซึ่งในหลายๆประเทศทั่วโลกก็จะมีกลุ่มหรือองค์กร 4 ฝูงพงษ์ไพจิตร."ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใช้กับสังคมไทยได้หรือไม่? \\\",เอกสารในการประชุมนักวิจัยเรื่องโครงการพลวัตเศรษฐกิจการเมืองไทย พ.ศ. 2543 :ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเสนอที่ห้อง Alumni ศศนิเวศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 สิงหาคม 2542 . 6 ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆที่พวกเขาควรจะได้รับในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆในประเทศไทยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงพ.ศ. 25305 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคเอดส์และผู้ป่วยคนแรกที่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคเอดส์ก็คือเกย์ตั้งนั้นคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจอย่างผิดๆและเหมารวมว่ากลุ่มเกย์คือพาหะของโรคเอดส์ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากหลายฝ่ายเพื่อออกมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการณรงค์ให้คนในสังคม

เกิดการระบาดของโรคเอดส์และผู้ป่วยคนแรกที่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคเอดส์ก็คือ LGBT ดังนั้นคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจอย่างผิดๆ และเหมารวมว่ากลุ่ม LGBT คือพาหะของโรคเอดส์ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากหลายฝ่ายเพื่อออกมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการรณรงค์ให้คนในสังคมเข้าใจว่า LGBT เป็นกลุ่มคนที่ปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทาง

ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดการระบาดของโรคเอดส์และผู้ป่วยคนแรกที่ถูกตรวจพบอย่างเป็นทางการว่าเป็นโรคเอดส์ก็คือเกย์ดังนั้นคนในสังคมส่วนใหญ่จึงมีความเข้าใจอย่างผิดๆและเหมารวมว่ากลุ่มเกย์คือพาหะของโรคเอดส์ทำให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากหลายฝ่ายเพื่อออกมาปกป้องสิทธิของตนเองด้วยการรณรงค์ให้คนในสังคมเข้าใจว่าเกย์เป็นกลุ่มคนที่ปกติและไม่ได้เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคแต่อย่างใดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกสังคมทั่วโลกย่อมต้องมีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัยอยู่เมื่อสังคมโดยทั่วไปไม่ยอมรับถึงการมีตัวตนภายในสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศดูเหมือนเหยียดหยามและกีดกันกลุ่มคนเหล่านี้ให้กลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้รัฐและสังคมยอมรับถึงการมีอยู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศภายในสังคมและเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นๆทั่วไปในสังคมได้รับในปัจจุบันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในบางประเทศประสบความสำเร็จในการต่อสู้เคลื่อนไหวบางประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จและถึงแม้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเคลื่อนไหวแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันได้ให้การยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความสนใจ

เพศมีกระจายอยู่ทั่วไปทุกประเทศเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกประเทศทั่วโลกนั้นผู้มีความหลากหลายทางเพศกระจายอยู่เมื่อสังคมทั่วไปยังไม่ยอมรับการมีตัวตนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังมีการกีดกันไม่ยอมรับกลุ่มหลากหลายทางเพศให้มียืนในสังคมจึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้รัฐและสังคมยอมรับถึงการมีอยู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้

หลากหลายทางเพศเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคทั่วโลกเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกสังคมทั่วโลกย่อมต้องมีผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอาศัยอยู่เมื่อสังคมโดยทั่วไปไม่ยอมรับถึงการมีตัวตนภายในสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศดูเหมือนเหยียดหยามและกีดกันกลุ่มคนเหล่านี้ให้กลายเป็นบุคคลชายขอบของสังคมขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้รัฐและสังคมยอมรับถึงการมีอยู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศภายในสังคมและเพื่อเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเช่นเดียวกับที่บุคคลอื่นๆทั่วไปในสังคมได้รับในปัจจุบันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในบางประเทศประสบความสำเร็จในการต่อสู้เคลื่อนไหวบางประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จและถึงแม้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเคลื่อนไหวแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันได้ให้การยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องต้นของผู้เขียนพบว่าผลงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยที่ผ่านมาส่วนมากมักจะเป็นการศึกษาในแง่มุมทางด้านมานุษยวิทยาและจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือศึกษาลักษณะของการทำกิจกรรมขององค์กรใดองค์กร

เกิดความเสมอภาคทั้งการทำงานร่วมกันการอยู่ร่วมกับบุคคลทั่วไปในสังคมในปัจจุบันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศบางประเทศให้การยอมรับบางประเทศยังไม่ให้การยอมรับเนื่องจากมีความหลากหลายทางศาสนาคือความเป็นอยู่สำหรับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการเคลื่อนไหวแต่ก็อาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันได้ให้การยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND กัญจิรา วิจิตรวิชารักษ์ Kanjira Wijitwacharak พระมหาอรุณปญญารุโณ Phramaha Arun Panyaruno สุปัตราสันติรุ่งโรจน์ Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom บทคัดย่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายๆด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่ได้รับการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเป็นรากฐานการต่อสู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบัน

สังคมและการเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช๒๕๕๐ซึ่งเป็นช่วงที่การเมืองไทยอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเป็นผลพวงมาจากการต่อสู้ของกลุ่ม LGBT ในการล้มล้างระบอบเผด็จการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรชชในเดือนพฤษภาคมพศ๒๕๓๕ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นเพศอะไรหลังจากนั้นจึงมีกลุ่ม

เสรีภาพกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนคนอื่น ๆ ทั่วไปแต่ก็ยังไม่ได้มากเท่าที่ควรเนื่องจากสิทธิเสรีภาพของกลุ่มนี้ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดต่างๆรวมทั้งเกิดการต่อต้านและการไม่ยอมรับของกลุ่มที่ 3766 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 เห็นต่างมีอคติและเกิดการแบ่งแยกในสังคมเนื่องจากการไม่ยอมรับตัวตนที่เกิดขึ้นในสังคมอำนาจมงคลสืบสกุล 2561 การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการยอมรับและการเปิดพื้นที่ทางสังคมมากขึ้นนั้นสังคมไทยเริ่มมีการเปิดพื้นที่ยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้นกลุ่มคนรักร่วมเพศได้มีการแสดงออกมากขึ้นข้อสรุปของทั้งสามนั้นเป็นไปในทางเชิงบวกและทำให้มีการพัฒนาการของกลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้นกฤตยาอาวชนิจกุล 2554 แต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนต่างๆตั้งแต่มีการล้มระบอบเผด็จการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรชชในเดือนพฤษภาคมปี 2535 รัฐธรรมนูญในตอนนั้นได้มีการกล่าวถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนเพศใดก็ตามและหลังจากนั้นก็มีการองค์กรของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก่อตั้งขึ้นมาเพิ่มอีกหลายกลุ่มการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศช่วงเวลานั้นเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์เน้นการทำงานในเชิงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์แต่ในช่วง 5 ปีหลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเริ่มมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบมีแบบแผนในการทำกิจกรรมและมีบทบาทสำคัญภายในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะการต่อสู้กับรัฐเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียม

และองค์กรของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก่อตั้งขึ้นมาอีกหลายกลุ่มซึ่งการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในช่วงนั้นยังเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งการทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการทำงานในใจถึงภรณ์และคณะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมไทยกรุงเทพมหานครสำนักพิมพ์ประชาธิปไตยแรงงาน๒๕๔๙หน้า๗๘

มนุษยชนต่างๆตั้งแต่มีการล้มระบอบเผด็จการของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติรชชในเดือนพฤษภาคมปี 2535 รัฐธรรมนูญในตอนนั้นได้มีการกล่าวถึงเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนเพศใดก็ตามและหลังจากนั้นก็มีการองค์กรของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก่อตั้งขึ้นมาเพิ่มอีกหลายกลุ่มการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศช่วงเวลานั้นเป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์เน้นการทำงานในเชิงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์แต่ในช่วง 5 ปีหลังขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเริ่มมีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบมีแบบแผนในการทำกิจกรรมและมีบทบาทสำคัญภายในสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะการต่อสู้กับรัฐเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมทางเพศความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมต่างๆที่มีความไม่เท่าเทียมในด้านต่างๆนั้นเห็นได้ว่าการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มนี้และยังเป็นที่ยอมรับและเปิดโอกาสพื้นที่ทางสังคมอย่างแท้จริงแต่ก็มีการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลาย

๕๓.เชิงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์๒๒ในช่วง๕๕ปีที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมี
 ลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นกระบวนการและมีบทบาทภายในสังคมเพิ่ม
 มากขึ้น โดยนอกเหนือจากการที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจะออกมา
 ดอปปโตในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเฉพาะหน้าแล้วกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทาง
 เพศยังได้มีการเคลื่อนไหวในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิอันพึงได้รับ

จากการทำงานที่ผ่านมาโดยมากมีการสนับสนุนกันและกันเนื่องจากแต่ละ
 ช่วงเวลาและบริบทที่ผ่านมาในช่วงนั้นๆมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องเดียวกันเน้น
 เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคมของกลุ่มรักเพศเดียวกันทั้งชายรักชายและหญิง
 รักหญิงและการพยายามเข้าใจการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ใน 3764
 Journal of MCU Nakhondhat Vol6 No8 October 2019 สังคมไทยและ
 การเปิดพื้นที่ในสังคมให้กับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถึงแม้ผลเป็นไปในเชิงบวก
 แต่ก็ไม่ได้เป็นการยอมรับโดยแท้จริงจากคนในสังคมไทยการเคลื่อนไหวของ
 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศช่วงเวลานั้น
 เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะกึ่งทำงานเชิงสังคมสงเคราะห์เน้นการทำงานใน
 เชิงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในช่วง 5 ปีแรกของขบวนการเคลื่อนไหว
 ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอย่างเป็น
 ระบบและมีบทบาทภายในสังคมมากขึ้นแต่ก็มีปัญหามากมายที่ตามมาทั้งปัญหา
 จากคนในสังคมและปัญหาจากกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งจะ
 เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลาย
 ทางเพศในด้านต่างๆทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีที่มาและวัตถุประสงค์
 โกลาเลียงกันในแต่ละลักษณะงานที่มีการนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับจากที่
 ศึกษามาก็มีบางลักษณะงานที่มีการศึกษาและมีความเห็นที่แตกต่างในบางส่วน
 เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มสมาคม
 มูลนิธิและชมรมต่างๆที่มีความต้องการในทิศทางเดียวกันแต่จะแตกต่างกันวิธี
 การที่จะทำให้ไปสู่ความสำเร็จของแต่ละกลุ่ม

ที่เห็นด้วยเข้ามาร่วมกลุ่มทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากกิจกรรมการรวมกลุ่มถือเป็น
 กิจกรรมทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนจะมีพลังและมีผลมากกว่าการที่บุคคล
 เพียงคนเดียวที่จะเข้าไปติดต่อซึ่งสามารถที่จะแสดงความต้องการหรือความพึง
 พอใจของกลุ่ม LGBT ที่มีอิทธิพลต่อรัฐได้มากยิ่งขึ้น 17 ๑๘การติดตามข่าวสาร
 ทางการเมืองอยู่เสมอเป็นการสนับสนุนให้ผู้นำทางการเมืองกระทำในสิ่งที่ถูก
 ต้องร่วมแก้ปัญหาทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่

ไปที่กิจกรรมในกระบวนการเลือกตั้งเท่านั้นแต่หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
 เลือกตั้งก็จะพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นเราสามารถที่จะพิจารณาได้
 จากกิจกรรมบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากกิจกรรมในการเลือกตั้งนั่นคือการที่
 เขาไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐโดยนำเรื่องราวต่างๆที่เห็นว่าน่าสนใจหรือควร
 ปรับปรุงเข้าสู่วาระการประชุมก็ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งเรียกว่าการ
 ติดต่อดูแลในฐานะพลเมืองโดยอาจจะแสดงออกในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วม
 กิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร Cooperative activity เป็นกิจกรรมที่ประชาชน
 เข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มหรือองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมและทางการเมือง
 คล้ายกับการติดต่อในฐานะพลเมืองแต่จะแตกต่างที่เป็นการรวบรวมกลุ่มโดย
 กลุ่มอาจเริ่มจากคนเพียงไม่กี่คนแต่ภายหลังก็จะมีคนอื่นที่เห็นด้วยเข้ามาร่วม
 กลุ่มทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการตระหนักถึงที่เกิดขึ้นลักษณะดำเนินงานของกลุ
 มอาจจะเป็นการหรือไม่เป็นการก็ได้กิจกรรมการรวมกลุ่มถือเป็นกิจกรรม
 ทางการเมืองที่เห็นได้ชัดเจนจะมีพลังและมีผลมากกว่าการที่บุคคลเพียงคน
 เดียวที่จะเข้าไปติดต่อซึ่งสามารถที่จะแสดงความต้องการหรือความพึงพอใจ
 ของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อรัฐได้มากยิ่งขึ้น 5 การเข้ามีส่วนร่วมในบทบาทของ
 ผู้สื่อข่าวทางการเมือง Communicator หมายถึงการติดตามข่าวสารทางการเมือง
 อยู่เสมอการส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขา
 กระทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือส่งคำคัดค้านเมื่อเขากระทำในสิ่งที่เลวร้ายการร่วม
 ปรึกษาหารือทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชน
 การให้ความสนใจกับทางราชการและการเขียนจดหมายหรือบทความถึง
 บรรณาธิการหนังสือพิมพ์

๖๑.ได้มาซึ่งอำนาจของรัฐในปัจจุบันการแก้ปัญหาของภาครัฐที่ไม่สามารถแก้ไข
 ปัญหาได้ตรงจุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยมักจะ
 แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าการเคลื่อนไหวเพื่อใช้สิทธิทางการเมืองรวม
 กลุ่มจัดกิจกรรมทางการเมืองกลุ่ม LGBT เรียกร้องให้รัฐบาลรับข้อเสนอแนะข้อ
 เรียกร้องหรือมอบหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่ม
 LGBT แบบรับฟังความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมต่างๆการจัดกิจกรรมทางการเมือง
 เมืองช่วยให้รัฐแก้ปัญหา

มาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเอียดต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 2
 ด้านการเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งตรวจสอบกระบวนการใช้อำนาจรัฐมีสภาพการดาเนิน
 งานทางการเมืองทางการเมืองแสดงความคิดเห็นตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อ
 ปกป้องและเรียกสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมให้กับตนเองกลุ่มของตนเองโดย
 เฉพาะร่วมกลุ่มร้องทุกข์ประเด็นเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินการปกป้องผลกระทบ
 จากกรณีงานของภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
 การเคลื่อนไหวเพื่อใช้สิทธิทางการเมืองรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางการเมืองภาค
 ประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลรับข้อเสนอแนะข้อเรียกร้องหรือมอบหน่วยงานภาค
 รัฐได้เข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 3 ด้านการประท้วงอำนาจรัฐ
 และเรียกร้องให้มีการถ่ายโอนอำนาจรัฐประชาชนจังหวัดนครราชสีมาส่วนหนึ่ง
 จัดกิจกรรมประท้วงทางการเมืองเสียสละเพื่อส่วนร่วมเรียกร้องให้มีการถ่ายโอน
 อำนาจรัฐจัดเลือกตั้งใหม่มีนักศึกษาเป็นแกนนำประท้วงแสดงออกทางการเมือง
 เพราะต้องการเห็นความยุติธรรม 4 ด้านร่วมมือเชิงวิพากษ์กับรัฐและผูกพันใน
 ทางสร้างสรรค์ในกระบวนการใช้อำนาจของประชาชนสังคมไม่ขัดขวางการ
 แสดงออกของประชาชนเพราะอาจก่อให้เกิดความรุนแรงประชาชนจังหวัด
 นครราชสีมาส่วนหนึ่งประท้วงการดำเนินโครงการรัฐวิพากษ์กับรัฐแสดงความไม่
 พอใจให้สาธารณชนได้รับรู้โดยตรงจัดกิจกรรมเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้าง
 ยื่นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลรัฐบาลรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะการดาเนิน
 โครงการรัฐการจัดกิจกรรมทางการเมืองในห้องถกจัดประชุมรวมกลุ่มประท้วงใช้
 สื่อออนไลน์ขยายผลกิจกรรมทางการเมืองการรับและส่งข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
 เมืองเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมทางการเมืองแบบสร้างสรรค์ไม่ใช่

๗๑แผนภาพที่๔๕การติดต่อตามข่าวสารทางการเมืองที่มาสังเคราะห์แผนภาพโดยผู้วิจัย๔๓๒๒บทบาทและวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม LGBT ในจังหวัดนครราชสีมาด้านการร่วมรณรงค์เลือกตั้งบทบาทและวิธีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่ม LGBT การร่วมรณรงค์เลือกตั้งเป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองออกจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆการลงคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารและจุดใจมากเหมือนกิจกรรมทางการเมืองๆผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงอาจไม่เข้าไป

ต่างๆ 5 การติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่การเมือง 1 การยื่นข้อเรียกร้อง 2 การเดินขบวน 3 การเข้าประชุมหน้ากัน 4 การละเมิดกฎระเบียบของสังคม 5 การใช้ความรุนแรงทางการเมือง 51 ประทศร้ายต่อทรัพย์สิน 52 ประทศร้ายต่อบุคคล 6 สงครามกองโจรและการปฏิวัติ 2 Milbrath และ Goel Lester และ Goel 1965 18 อ้างถึงในบุญเลิศ 2527 2325 สรุปจากการศึกษาจากผลงานชิ้นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและได้จัดแยกประเภทหรือรูปแบบในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ 6 รูปแบบด้วยกันคือ 1 การเลือกตั้ง Voting เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่รวมได้กับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรักชาติแบบต่างๆ Patriotic Acts เช่นการเสียภาษี การเคารพกฎหมายและการสนับสนุนประเทศให้ทำสงครามแม้แตตนเองจะไม่เห็นด้วยกล่าวได้ว่า การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อระบบการเมืองมากกว่าเป็นการกระทำตามความต้องการของตนบุคคลที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นจะกระทำไปโดยความสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองดีมากกว่าที่จะเชื่อว่าการลงคะแนนเสียงของตนจะมีผลสำคัญทางการเมืองที่แตกต่างกันออกไปผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงอาจไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองในรูปแบบอื่นก็ได้ในทางกลับกันผู้ที่เข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างกระตือรือร้นในรูปแบบกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆก็อาจไม่ไปลงคะแนนเสียงก็ได้ อย่างไรก็ตามการลงคะแนนเสียงนับว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากสามารถกำหนดความเป็นไปของรัฐบาลหรือการปกครองได้ทันทีทันใด 2 การเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองและผู้รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง Party and Campaign workers หมายถึงการเข้าร่วมในพรรคการเมืองทั้งในช่วงระหว่างการเลือกตั้งและในการรณรงค์หาเสียงการบริจาคเงินช่วยเหลือแก่พรรคหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งการชักชวน

ตกลงจนกระทั่งมีการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสรรหาคำที่ไม่ให้เกิดการตีตราและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มีการออกมาขับเค็ลื่อนสิทธิมากขึ้นเพราะผู้มีความหลากหลายทางเพศปัจจุบันมีการเปิดเผยตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนที่สำคัญมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปในลักษณะของการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศและเพื่อการยอมรับตัวตนในพื้นที่สังคมเนื่องจากกลุ่มผู้ที่มีความ

ชนเป็นผู้ครอบครองเช่นโรงโม่คาบาเรตต์ยังเป็นสิ่งที่ดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่สวยและมีความสามารถในการก้าวเข้าสู่ทุนวัฒนธรรมดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นจึงต้องมีทุนทางเศรษฐกิจเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างตนเองให้มีความสวยตามกรอบความเชื่อขณะเดียวกันพบว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะผู้ที่เป็นสาวข้ามเพศที่สามารถยกระดับการผันแปรสู่ทุนวัฒนธรรมการมีอัตลักษณ์ทางเพศส่วนบุคคลที่มีความใกล้เคียงเป็นเพศหญิงเป็นการแย่งชิงพื้นที่แห่งทุนในสนามส่วนหนึ่งเป็นเพราะการประกอบสร้างตัวตนให้กับคนกลุ่มดังกล่าวผ่านการสร้างวาทกรรมจากสังคมว่าเป็นกะเทยต้องสวยจึงทำให้มีการแย่งชิงทุนเกิดขึ้นวิชัยสวัสดิ์เงิน 2561 12 ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปของสถาบันนอกจากนี้ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบของสถาบันในทัศนะของบูดีเยอร์มิกอยู่ในการของความมั่นคงตัวแบบสถาบันเป็นการแสดงออกทางวัตถุเช่นรูปภาพเป็นทุนที่ถูกทำให้เป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นการอ้างถึงถึงการให้ค่าของวัฒนธรรมในเชิงสถาบันทุนประเภทนี้จึงเปลี่ยนรูปไปในทางเศรษฐกิจกล่าวคือการประกอบสร้างทุนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในรูปของสถาบันปัจจุบันจะพบว่าได้มีองค์กรและกลุ่มภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยโดยเป็นการรวมตัวของนักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำการขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิในอดีตเข้าร่วมรวมกลุ่มผ่านพื้นที่สาธารณะในการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนการสร้างตัวตนในพื้นที่สาธารณะในรูปแบบของทุนวัฒนธรรมในรูปแบบสถาบันเป็นการฉายภาพ 207 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคม 2563 ให้ชัดเจนถึงความสามารถและปัญญาชนที่เป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อทำการขับเคลื่อน

๗๘ประชาธิปไตยในลักษณะที่พึงประสงค์การใช้เหตุผลในการตัดสินใจปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกันการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสติสัมปชัญญะปราศจากอคติและมีความอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนความมีน้ำใจประชาธิปไตยยอมรับเหตุผลที่น่าเชื่อถือกว่ายอมรับเสียงข้างมากเคารพในศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอความสนใจกิจการ

และในทางสร้างสรรค์\ n นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบ\ n ประชาธิปไตยเช่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2550 : 35 - 37) วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย\ n หมายถึงวิธีการในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่เอื้ออำนวยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย\ n มีความเชื่ออยู่ว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะไร้เสถียรภาพถ้าบุคคลหรือสมาชิกของ\ n สังคมขาดแบบแผนของความเชื่อทัศนคติและค่านิยมที่เป็นประชาธิปไตยวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย\ n อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้\ n1 .ใช้เหตุผลในการตัดสินใจปัญหาหรือข้อขัดแย้งระหว่างกันในทางปฏิบัติแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้\ n ใช้เหตุผลตลอดเวลาแต่ก็ควรใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยการ\ n ใช้เหตุผลจะนำมาซึ่งข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันโดยไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงซึ่งจะเป็นผลให้เกิด\ n ความแตกแยกกันในสังคม\ n2 .รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสติสัมปชัญญะปราศจากอคติและมีความอดทน\ n ต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตน\ n3 .มีน้ำใจประชาธิปไตยกล่าวคือมีความเห็นเป็นของตนเองไม่นิยมการยอมตามความ\ n คิดเห็นของผู้อื่นนอกจากจะถูกกลบฝังด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือกว่ายอมรับเสียงข้างมากเคารพใน\ n ศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะยอมรับ\ n การวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นและพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ\ n4 .สนใจกิจการบ้านเมืองและเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยถือว่าเป็นหน้าที่เคารพกฎเกณฑ์\ n หรือกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเคร่งครัด\ n5 .รู้จักประนีประนอมมากกว่าที่จะตั้งตนเอาชนะกันโดยอาศัยการขู่เข็ญบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่ง\ n ยอมรับในเงื่อนไขของฝ่ายตนแต่ฝ่ายเดียว\ n 16 \ n6 .มองโลกในแง่ดี

แบ่งออกเป็นสองขั้วในทุกวันนี้ซึ่งกลุ่ม LGBT ในสังคมไทยนั้นก็มีทั้งกลุ่ม LGBT ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและเป็นสมาชิกของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงมีทั้ง LGBT หรือสมาคมสิ่รุ่งแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกหรือมีแนวคิดไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งทางการเมืองที่ตระหนักและเข้าใจในจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองและที่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจหรือยังไม่เปิดเผยจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองจึงเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม LGBT ในสังคมไทยที่

ของความหลากหลายทางเพศ(LGBTIQ)ในสังคมไทยที่เกิดขึ้นและยังดำรงอยู่นั้นกำลังเป็นที่น่าจับตามองในปัจจุบันโดยเฉพาะประเด็นของความเห็นแย้งกันภายในกลุ่มที่มีต่อประเด็นต่างๆในสังคมโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทุกคนและทุกกลุ่มในสังคมปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมาของสังคมไทยเต็มไปด้วยความวุ่นวายทางการเมืองเป็นระยะจนถึงจุดวิกฤติของการเกิดการแบ่งขั้วทางการเมือง(Polarization)ในภาคประชาชนอย่างชัดเจนโดยเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือรู้จักกันในนามของกลุ่มเสื้อเหลืองและกลุ่มแนวร่วมการต่อต้านเผด็จการเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มเสื้อแดงจึงเป็นที่น่าสนใจว่าประชาชนที่เข้าร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกกลุ่มนั้นล้วนแต่มีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งเกย์และเลสเบียนรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยซึ่งมีทั้งแสดงตัวเป็นสมาชิกของกลุ่มอย่างชัดเจนและไม่แสดงตัวหรือเปิดเผยจุดยืนทางการเมืองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนั้นหากต้องมาดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อกลุ่มเกย์ด้วยกันจะสภาวะหรือเกิดความขัดแย้งหรือไม่อย่างไรการที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเกย์ในสังคมไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แบ่งออกเป็นสองขั้วในทุกวันนี้ซึ่งกลุ่มเกย์ในสังคมไทยนั้นก็มีทั้งกลุ่มเกย์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและเป็นสมาชิกของกลุ่มเสื้อเหลืองและเสื้อแดงมีทั้งเกย์ที่เป็นสมาชิกหรือมีแนวคิดไปทางขั้วใดขั้วหนึ่งทางการเมืองที่ตระหนักและเข้าใจในจุดยืนหรืออุดมการณ์ทางการเมืองของตัวเองและที่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจหรือยังไม่เปิดเผยจุดยืน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๘๒กลุ่มเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ออกมาเคลื่อนไหวและเรียกร้องในประเด็นต่างๆกับสังคม โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางสังคมของผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศอันจะนำไปสู่กระบวนการสร้างการยอมรับและเปิดพื้นที่ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBT ในสังคมได้มีที่ยืนและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขซึ่งในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND กัญจวิจิตรวิชารักษ์ Kanjira Wijitwatcharak พระมหาอรุณปัญญาโรจน์ Phramaha Arun Panyaruno สุพัตราสันติรุ่งโรจน์ Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom มหัตถ์ยอดการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายๆด้าน โดยในอดีตกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่มีการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรา

รัชพระมหาอรุณปัญญาโรจน์และสุพัตราสันติรุ่งโรจน์ได้วิจัยเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาค

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND กัญจวิจิตรวิชารักษ์ Kanjira Wijitwatcharak พระมหาอรุณปัญญาโรจน์ Phramaha Arun Panyaruno สุพัตราสันติรุ่งโรจน์ Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom มหัตถ์ยอดการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายๆด้าน โดยในอดีตกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่มีการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและเป็นรากฐานการต่อสู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันค่าสำคัญขบวนการเคลื่อนไหว

และความเท่าเทียมกันในหลายๆด้าน โดยในอดีตกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่มีการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆ

ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินได้สำเร็จตามข้อเสนอของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและเป็นรากฐานการต่อสู้เรียกร้องและเคลื่อนไหวทางสังคมในปัจจุบันค่าสำคัญขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมความหลากหลายทางเพศ Received 21 September 2019 Revised 19 October 2019 Accepted 25 October 2019 วารสารมหาจุฬานาคทรรพฉบับที่ 6 ฉบับที่ 8 ตุลาคม 2562 3759

๙๒ จึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๖ นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย SOCIAL MOVEMENT OF A GROUP OF SEXUAL DIVERSITY IN THAILAND กัญจวิจิตรวิชราชรักษ์ Kanjira Wijitwacharak พระมหาอรุณปัญญาโรจน์ Phramaha Arun Panyaruno สุพัตราสันติรุ่งโรจน์ Supattra Santirungroj มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Thailand Email kanjira9 gmailcom บทคัดย่อการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ Lesbian Gay Bisexual and Transgender LGBT ในปัจจุบันมีหลายประเทศได้ออกมาเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งในบางประเทศการเคลื่อนไหวทางสังคมสำเร็จและในบางประเทศเคลื่อนไหวทางสังคมไม่สำเร็จกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในแต่ละประเทศต่างก็ต้องการอยากได้รับความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในหลายๆด้านโดยในอดีตกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศภายในประเทศไทยนั้นไม่มีการยอมรับและไม่เปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้สามารถแสดงตัวตนได้บนพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยและในประเทศไทยนั้นไม่มีกฎหมายรองรับในสิทธิของกลุ่มนี้ด้านต่างๆจึงส่งผลถึงกาลปัจจุบันที่กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการเรียกร้องให้มีการยอมรับและเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นกว่าในอดีตและทางด้านทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้เสนอในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นต้องการให้ครอบคลุมการถูกละเมิดทางร่างกายโดยครอบคลุมถึงทุกเพศไม่เฉพาะแค่เพศหญิงเท่านั้นมาตรานี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามข้อเสนอ

ห้วงความขัดแย้งทางการเมือง ๒ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ๓ อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ ๔ การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กรนักศึกษาที่เป็น ๑ กัญจวิจิตรวิชราชรักษ์ พระมหาอรุณปัญญาโรจน์ และ สุพัตราสันติรุ่งโรจน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยวารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ต.๗๕๘๗๗๗๗

ขยคมพันธ์สุวรรณ a สมศักดิ์สามัคคีธรรม b บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พศ 2549 2557 ทั้งในด้านประเด็นการเคลื่อนไหวองค์กรของขบวนการวิธีการและพื้นที่ในการเคลื่อนไหวตลอดจนบริบททางสังคมอันเป็นเงื่อนไขของการปรับบทบาทนั้น โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัวเกิดจาก 1 การปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทางการเมือง 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ 4 การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กรนักศึกษาที่เป็นทางการมีบทบาทลดลง ส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่เป็นที่ทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้น ประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการระดมทรัพยากรยังเปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุนจากสาธารณชน ส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไป คำสำคัญ ขบวนการนักศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ความขัดแย้งทางการเมือง a นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม

๙๓ ทางการมีบทบาทลดลง ส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่เป็นที่ทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้น ประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการระดมทรัพยากรยังเปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุนจากสาธารณชน ส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไป 1 ๒๕๖๒ ผลสะท้อนการเคลื่อนไหวทางสังคม

ขยคมพันธ์สุวรรณ a สมศักดิ์สามัคคีธรรม b บทคัดย่อบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับบทบาทของขบวนการนักศึกษาไทยในช่วงความขัดแย้งทางการเมือง พศ 2549 2557 ทั้งในด้านประเด็นการเคลื่อนไหวองค์กรของขบวนการวิธีการและพื้นที่ในการเคลื่อนไหวตลอดจนบริบททางสังคมอันเป็นเงื่อนไขของการปรับบทบาทนั้น โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขบวนการนักศึกษาไทยมีการปรับตัวเกิดจาก 1 การปรับภูมิทัศน์ทางการเมืองของภาคประชาชนในห้วงความขัดแย้งทางการเมือง 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 3 อิทธิพลทางความคิดของนักวิชาการปัญญาชนที่มีต่อขบวนการนักศึกษาและ 4 การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่งได้ทำให้องค์กรนักศึกษาที่เป็นทางการมีบทบาทลดลง ส่วนกลุ่มอิสระและเครือข่ายไม่เป็นที่ทางการมีบทบาทเพิ่มขึ้น ประเด็นการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายและให้ความสำคัญกับประเด็นเชิงอัตลักษณ์มากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการระดมทรัพยากรยังเปลี่ยนมาเน้นการระดมทรัพยากรบุคคลในเชิงคุณภาพและระดมทุนจากสาธารณชน ส่วนด้านยุทธวิธีจะเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกประเด็นและความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อความหมายเพื่อจุดประเด็นให้สังคมนำไปต่อยอดทางความคิดต่อไป คำสำคัญ ขบวนการนักศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ความขัดแย้งทางการเมือง a นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Email newppmoi gmailcom b รองศาสตราจารย์ ประจักษ์พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่รับบทความ 18 ตุลาคม 2561 วันที่แก้ไขบทความ 17 มกราคม 2562 และวันตอบรับบทความ 24 มกราคม 2562 บทความวิจัยวิเคราะห์ขบวนการนักศึกษา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

กัณงานวิจัยของวิภาดาเยี่ยมคงไต่วิจัยเรื่องผลสะท้อนของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยผลการวิจัยพบว่าการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยได้ก่อให้เกิดผลสะท้อนต่อทั้งกระบวนการทางนโยบายสาธารณะและมีมติการยอมรับทางสังคมต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกล่าวคือประการแรกการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทาง

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย.(IMPACT OF LGBT MOVEMENTS IN THAILAND)อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาส์ปิ่นตบแต่ง\\, 211 หน้า.วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาว่าการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมได้ก่อให้เกิดผลสะท้อนต่อกระบวนการทางนโยบายสาธารณะและมีมติการยอมรับทางสังคมต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างไรบ้างโดยทำการศึกษาผ่านกลุ่มและองค์กรของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 4 กลุ่มได้แก่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยกลุ่มเกย์การเมืองไทยกลุ่มอัญจารีสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทยผลจากการศึกษาพบว่าการศึกษาพบว่าการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยได้ก่อให้เกิดผลสะท้อนต่อทั้งกระบวนการทางนโยบายสาธารณะและมีมติการยอมรับทางสังคมต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศกล่าวคือประการแรกการต่อสู้เคลื่อนไหวของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มคนแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มพื้นที่ทางการเมืองของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในระบบการเมืองประการที่สองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านมติการยอมรับทางสังคมเกี่ยวกับเพศวิถีและเพศภาวะเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตภาควิชาการปกครองลายมือเขียนลิตสาขาวิชาการปกครองลายมือเขียน.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักปีการศึกษา 2553 จ## 5080734524 : MAJOR GOVERNMENT KEYWORDS : MOVEMENTS / IMPACT